

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือยืนยันสิทธิ์ได้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชซิง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

Copyright Control Section

รวมฮิต นักร้อง 2
รหัสปก CD G0261074
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
2	เธอไม่ควร	เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควร	PARATA	✓
3	ฟัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันที่เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
4	จำเป็นต้องปล่อยมือ	ฉันเห็นท่าทีของเธอมานานแล้ว	NOS	✓
5	เกลียด	พยายามจะลืมทุกอย่างเรื่องราว	The Yers	✓
6	พลัดพราก	วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผ่านมา	LABANOON	✓
7	ทกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
8	ความอ่อนแอ (FEELING)	ความผูกพัน ไม่อาจจุดรั้งสองเรา	LOMOSONIC	✓
9	ปล่อย (Miss)		Clockwork Motionless	✗
10	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่คนที่	GETSUNOVA	✓
11	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร	THE MOUSSES	✓
12	คิดทั้ง 2 ทาง	ชม ฟินอารมณ์ที่มี สถานะในวันนี้	กวาง AB NORMAL	✓
13	ถ้าหัวใจมีมือ	ฉันคงไม่ใช่สิ่งจำเป็น ถึงเวลาต้องบอกลา	วงอโศก	✓
14	ฝัน (Bravo Version)	คำว่ารักมันกลายเป็นฝันไปแล้ว	Big Ass	✓
15	ปล่อยสายรั้ง	เธอ..เธออยู่แห่งไหน? แขนงมองดูท้องฟ้า	PARADOX	✓
16	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งที่เธอทำผิดพลาด	KLEAR	✓
17	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพาสิ่งที่ออกไป	25 Hours	✓
18	ตลอดกาล Forever	จมาแล้วก็วัน ให้พ้นผ่านนานเป็นปี	INSTINCT	✓
19	ยินดีที่ได้รัก	เมื่อไม่เหลือใจ ถูกแล้วที่เธอเลือกเดิน	S.D.F	✓
20	ปาใส่หน้า	เธอทำไมไม่เคยเข้าใจ ทำไมไม่เคย	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
21	พุดผ่านกำแพง	คนบางคนเฝ้าบอกบางคำ พยายามให้เธอ	บ๊น Basher	✓
22	ฝันไปรอยปราย	ทำไมฝันไปรยอย่างนี้ ทำไมยังคิดถึงยงหนาว	The Dai Dai	✓
23	Loop	ทำไมแค่หนึ่งนาทีกับความรักที่ต้องเจ็บปวด	Tabasco	✓
24	ปลิดปลิว	จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังต้องเสียน้ำตา	BODYSLAM;เมธ Labanoon	✓
25	นาฬิกาทราย	ฉันคิดฉันฝันฉันเผลอฉันหลงฉันเป็น	อพาร์ตเมนต์คุณป้า	✓
26	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
27	น้ำตาสุดท้าย	ร้องให้มันออกมาเถิด หากมีน้ำตา	COCKTAIL	✓
28	คำตอบที่เธอเลือก	ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขาอย่างไร แค่เห็นคำตอบ	Yes'sir Days	✓
29	ก่อนเสียเธอไป	หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลาฉันไป	Paper Planes	✓
30	แคณินาย	เคยถามใจ ว่าเหตุใดความรัก เปรียบ	Retrospect	✓
31	แพ้กกลางคืน	ดีแล้ว...ใส่ตัวเองให้ไปนอน	บ๊น Potato	✓
32	ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก	รัก คำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่า	7 DAYS CRAZY	✓
33	ได้แค่ตัว	มีให้ฉันได้แค่ตัว ไม่เคยจะได้หัวใจ	อรรถพล เหล่าแสงไทย	✓
34	ไม่สำคัญอะไร	เธอว่าเราก็รักใจกัน แต่คนที่ถูกชะตา	NATURAL SENSE	✓
35	ก่อนเนื้อที่ยังรักเธอ	เวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยน ฉันจำเป็น	TAXI	✓
36	ฟังไว้ในฝัน	วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน	ธรรพ์ณธร ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา	✓
37	ไม่เป็นไร	เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา	BLACKHEAD	✓
38	คมมีด	พอแล้วเจ็บก็ครั้งเธอกลับมา เมื่อเธอมี	Sweet Mullet	✓
39	ไฟรัก	ไฟท่วมใจ ไม่เคยได้มอดดับ เธอยังเผารอ	CLASH	✓
40	แก๊ง	แก๊งทั้งตัวลงนอนได้ไหม แก๊งจับมือ	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
41	คนที่ฆ่าฉัน (ภาพยนตร์ 5 แพร่ง)	รอฉันหน่อย ฉันตามไม่ค่อยทัน	NOLOGO	✓
42	บุคคลตัวอย่าง	คนเรามีหัวใจ เลย์ทำให้มีความรู้สึก	ZEAL	✓
43	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	BANDWAGON	✓
44	คนไม่มีสิทธิ์	อยู่อย่างคนไม่มี	I-ZAX	✓
45	นาฬิกาของคนรักกัน	ความจริงก็เพิ่งเจอกันห่างกันแค่นาน	กะลา	✓
46	เกลียดเพลงรัก	นั่งฟังบทเพลงอยู่กับเพลงรัก ที่เธอ	Pancake	✓
47	ตัวกะเกะ	ถ้าไม่มีฉัน อะไรในชีวิตเธอมันคงจะดี	SO COOL	✓
48	ต้นจิวกลางหัวใจ	เธออยู่กับเขามาตั้งนาน แล้วมาบอก	แสน (นากา);วง L.ก.ช.	✓
49	เกินใจจะอดทน	เรื่องราวที่เธอได้ทำให้ฉันเห็นมัน	SYAM	✓
50	เลิกแล้วต่อกัน	ฉันว่าเราจะไปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยต้อง	LOSO	✓

Boxset เพลงบรรเลง/
When A man love A Woman
รหัสปก CD G0561071
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ไม่รัก...ไม่ต้อง	ยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง	เพลงบรรเลง	✓
2	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	เพลงบรรเลง	✓
3	สิ่งสำคัญ	ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ มันจะมีอะไร	เพลงบรรเลง	✓
3	เธอคือ	มันเป็นเพียงอารมณ์ ที่คนทั่วไป	เพลงบรรเลง	✓
3	ช่วยรับที	ก็เพราะ เธอไม่ฟังสักครั้ง เพราะเธอ	เพลงบรรเลง	✓
3	ขอมใจนะ	ข้อความที่เธอเคยส่ง อะไรที่ทำให้ฉัน	เพลงบรรเลง	✓
3	เก็บใจเธอไว้	ปวยการจะหวนคืน ให้เป็นเหมือนที่	เพลงบรรเลง	✓
4	อย่าบอกเธอรัก	เธอมาบอกว่าวันนี้ตัวเธอต้องลาฉันไป	เพลงบรรเลง	✓
5	รักแท้มีอยู่จริง	ขอนตัวเองมานานเท่าไร จะไปกลัว	Music Box	✓

5	ตัวอย่างไร	กดเบอร์ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร์	เพลงบรรเลง	✓
5	ปีใหม่ใหม่	เดินตามถนนผู้คนมากมายไม่มีรอยยิ้ม	เพลงบรรเลง	✓
5	ขอบใจที่พูดแรง	ถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่เคยรักฉัน	เพลงบรรเลง	✓
5	เหงา	เคยรู้สึกไหม เวลาไม่มีใครแล้ว	เพลงบรรเลง	✓
6	จากวันที่เธอไม่อยู่	ลายมือก็ยังคุ้นอยู่ อ่านดูก็ยังคุ้นตา	เพลงบรรเลง	✓
7	ครึ่งใจ	กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รู้ข่าว	เพลงบรรเลง	✓
7	ไม่มีใครรู้	คำที่เราบอก..รัก..กันมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
7	ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใช่ไหม	เคยเป็นคนอยู่ได้คนเดียว ไม่เคยจะ	Music Box	✓
7	การเปลี่ยนแปลง	ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอที่กับความรัก	เพลงบรรเลง	✓
7	เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ	ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที 'ไม่มีใคร	เพลงบรรเลง	✓
8	ผิดสัญญา	แล้วก็ต้องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว้	เพลงบรรเลง	✓
9	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	เพลงบรรเลง	✓
9	แต่คนอีกคน	คงหวังสูงเกินไป จะให้เธอให้ความสำคัญ	เพลงบรรเลง	✓
9	ลืม	สิ่งที่ใจฉันได้สัมผัส เมื่อเวลาที่เรา	เพลงบรรเลง	✓
9	ซัดเส้นใต้	ห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง	เพลงบรรเลง	✓
9	ตุ๊กตาหน้ารถ	ฉันจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถ ตอนเธอขับรถ	เพลงบรรเลง	✓
10	ยังยินดี...ครับเพื่อน	ได้ยินว่าเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่	เพลงบรรเลง	✓
11	คนบนฟ้า	ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้	เพลงบรรเลง	✓
11	ไม่มีใครให้บอกรัก	อีกไม่นานก็มาเล่นในไทย แต่เหมือนข้างใน	เพลงบรรเลง	✓
11	เปราะบาง	หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ	เพลงบรรเลง	✓
11	รอเธอมาบอกรัก	ได้ยินไหมเพลงจากใจฉัน ก่อนนั้น	เพลงบรรเลง	✓
11	ได้ยินไหม	ฉันรู้เธอรอฉัน รอฟังคำนั้นซักวัน	เพลงบรรเลง	✓
12	คิดถึงฉันไหมเวลาของเธอ...	คิดถึงฉันไหมเวลาของเธอ ไม่เจอเจอ	เพลงบรรเลง	✓
13	True love? Where are you?	ก็เคยได้ยินใครพูดกันไว้ รักแท้มันคืออะไร	Music Box	✓
13	บอกฉันบอกเธอ	บอกฉันบอกเธอ ว่ารักเธอมากกว่าใคร	เพลงบรรเลง	✓
13	ความเจ็บปวด	ใครคนที่เคยรัก รอยยิ้มที่เคย	เพลงบรรเลง	✓
13	ขอใครสักคน	อยากจะมีใคร คอยห่วงใย	เพลงบรรเลง	✓
13	ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ	นั่งคนเดียวแล้วมองกระจก ที่สะท้อน	เพลงบรรเลง	X
14	ไกลแค่ไหน คือ ใกล้	พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน	เพลงบรรเลง	✓
15	มันคือความรัก	ตัวเองก็ยังไม่เคยเป็นแบบนี้เลย	เพลงบรรเลง	✓
15	หยุดไม่ได้...ขาดใจ	หยุดไม่ได้หรอก หยุดไม่ได้หรอก	เพลงบรรเลง	✓
15	ให้ฉันดูแลเธอ	ก็เป็นคนธรรมดา ไม่พิเศษ ก็เป็นคนที่	เพลงบรรเลง	✓
15	รออยู่ตรงนี้	พยายามรู้จัก พยายามหักทลายกับเธอ	เพลงบรรเลง	✓
15	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	เพลงบรรเลง	✓
16	แคร์เธอ	เป็นแคคนหนึ่งในโลกใบเก่า	เพลงบรรเลง	✓
17	คนมันเหงา...เข้าใจหน่อย	มาอยู่ในงานเลี้ยง พบผู้คนทั้งหลายหลาย	เพลงบรรเลง	✓
17	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกับ	เพลงบรรเลง	✓
17	ละครรักแท้	บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นต้อง	เพลงบรรเลง	✓
17	เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ	ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที 'ไม่มีใคร	Music Box	✓
17	หัวใจขี้ๆ	ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น	เพลงบรรเลง	✓
18	ระยะสุดท้าย	เธอรักฉันน้อยลงใช่ไหม หรือเธอ	เพลงบรรเลง	✓
19	คิดถึงกันบ้างไหม	เธอจะลืมรักเราหรือเปล่า	เพลงบรรเลง	✓
19	เพลงรัก	เคยได้ยินเสียงเพลงหนึ่ง	เพลงบรรเลง	✓
19	คิดถึง	รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหม่อลอย	เพลงบรรเลง	✓
19	สักวันคงเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก	เพลงบรรเลง	✓
19	แพ้คำว่ารัก	เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ	เพลงบรรเลง	✓
20	น้าพิกาดาย	ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล	เพลงบรรเลง	✓
21	บัลลังก์เมฆ	แผ่นฟ้าเบื้องบน กว้างไกลสุดสายตา	เพลงบรรเลง	✓
21	เงาที่หายไป	กว่าจะเจอหัวใจก็จนจะร้าวราน	เพลงบรรเลง	✓
21	ต่อเวลา		PAUL CHENARD	✓
21	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง	เพลงบรรเลง	✓
21	วันนี้เธอบอกรักหรือยัง [สามหนุ่มฯ]	จะมีซึกคำใหม่บอกแทนหัวใจฉัน	เพลงบรรเลง	✓
22	แสงสุดท้าย	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	เพลงบรรเลง	✓
23	แนใจ	เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคนฉันเพื่อรอใคร	เพลงบรรเลง	✓
23	คนแบบฉัน	ความเป็นจริงก็บ่อยครั้ง	เพลงบรรเลง	✓
23	พรงนี้...ไม่สาย		NICK LA FLEUR	✓
23	ล่า	บนหนทางที่ดูเดียวดาย	เพลงบรรเลง	✓
23	ใกล้กันยิ่งหวั่นไหว	ไม่อยากเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว ที่ไปรัก	เพลงบรรเลง	✓
24	โปรดส่งใครมารักฉันที	จะต้องเหงากัน อีกนานไหม	เพลงบรรเลง	✓
25	Sharing the time together	--เพลงบรรเลง--	เศกพล อุ่นสำราญ (โก)	✓
25	คนที่แสนดี	ฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอกับความรัก	เพลงบรรเลง	✓
25	คนพิเศษ	คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยล่องไป	เพลงบรรเลง	X
25	เหตุผล	ไม่ต้องถามเลย ว่าฉันรักเธอ	เพลงบรรเลง	✓
25	เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม		NICK LA FLEUR	✓
26	รักเธอเสมอ	วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน	เด่น อยู่ประเสริฐ	✓
27	นิยามรัก	ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก	เพลงบรรเลง	✓
27	คันใจ	ค้นหาความรู้สึกเธอ ที่เธอนั้น	เพลงบรรเลง	✓
27	ฟ้ากับตะวัน	ฟ้า เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป	เพลงบรรเลง	✓
27	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร	เพลงบรรเลง	✓
27	อันใจ	วันเวลาที่ล่วงเลย มันซื่ออะไรมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
28	คงเดิม	กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน	เด่น อยู่ประเสริฐ	✓
29	เสียดาย		PAUL CHENARD	✓
29	ให้เธอ		PAUL CHENARD	✓

29	รออยู่ตรงนี้	พยายามรู้จัก พยายามหักทลายกับเธอ	เพลงบรรเลง	✓
29	คิดถึงนะ	เหมอมมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	เพลงบรรเลง	✓
29	รบกวนมารักกัน	(มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน	เพลงบรรเลง	✓
30	วันที่เธอออกรักหรือยัง [สามหนุ่มฯ]	จะมีชื่อกำใหม่บอกแทนหัวใจฉัน	เพลงบรรเลง	✓
31	สักวันคงเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยาวรัก	Music Box	✓
31	ฉันจะอยู่กับเธอ (กำแพง)	เธอ...ก็คงจะรู้ดี ว่าชีวิตของฉัน...	เพลงบรรเลง	✓
31	ขอบคุณน้ำตา	เรื่องราวทุกอย่าง ที่ฉันได้ฟัง	เพลงบรรเลง	✓
31	อย่าคิดเลย	รู้ ฉันรู้และเห็นเธอปัดราว	เพลงบรรเลง	✓
31	ใจหายไปเลย	เธอไม่เคยบอก บอกให้รู้เรื่องราว	Music Box	✓
32	ทักนาที่ให้เธอ	มีหลาย ๆ คนบอกว่าง่ายตาย	เพลงบรรเลง	✓
33	ปีใหม่ใหม่	เดินตามถนนผู้คนมากมาย ไม่มีรอยยิ้ม	เพลงบรรเลง	✓
33	ภาวนา	หากมีใครอีกคน บอกกับเธอด้วยคำหนึ่งคำ	เพลงบรรเลง	✓
33	หยุดความคิดไม่ได้	ก็โงงแล้ว ไม่ยอมหลับโผล่ ก็โงงแล้ว	Music Box	✓
33	ระยะทางใจ	เจ็บและจริงก็พร้อมจะไป แต่ฉันนี่เธอ	เพลงบรรเลง	✓
33	ของขวัญที่วางเปล่า	เหมือนฉันได้ของขวัญที่คนให้ฉันในวันพิเศษ	Music Box	✓
34	เสียงของหัวใจ	ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เปลว ที่ฉันนั้น	เพลงบรรเลง	✓
35	ดูแลเขาให้ได้ดี	ฉันได้พูดคุยกับเขาแล้ว ได้เจอกับเขา	Music Box	✓
35	แทนคำนั้น	อยากจะมีคำพูดสักคำ	เพลงบรรเลง	✓
35	ทะเลสีดำ	ช.ทะเลสีดำ 'ไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทาง	Music Box	✓
35	คบไม่ได้	ฉันจะทำยังไง ในสัญญา เคยตกลงไว้	เพลงบรรเลง	✓
35	เพื่อนเก่า	แค่ความไหวหวั่นที่มันเข้ามา	เพลงบรรเลง	✓
36	เธอคือนางฟ้าในใจ	ทนมานานหัวใจเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย	เพลงบรรเลง	✓
37	รักเธอไปทุกวัน	เหนื่อยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ	Music Box	✓
37	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	เพลงบรรเลง	✓
37	เหตุผลร้อยแปด	ไม่ต้องมีคำบรรยายใดใดซีกคำให้ลึกซึ้ง	Music Box	✓
37	แค่เจอกับฉัน	ทุกวันนี้เธอช่างง่าย คือความหมาย	เพลงบรรเลง	✓

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	แอบ	ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้	หนุ่ม กะลา	✓
2	พลัดพราก	วันเวลาที่ผ่านมา เวียน ผ่านมา	LABANOON	✓
3	น้ำได้ตอก		สกายพาส	✗
4	คำตอบอยู่ที่เธอ	อย่าถามว่าฉันจะอยู่ได้ไหม	วรวีทย์ สิทธิเสนา	✓
5	ตัวร้ายที่รักเธอ		ทศกัณฑ์	✗
6	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล;LABANOON	✓
7	บันไดสีแดง		Hugo	✗
8	ความทรงจำที่ยังหายใจ		Cookie Cutter	✗
9	ใจพังพัง		วงซี๊ด (Zeed)	✗
10	กอดจบลบคล้ำ		วง L.ก.ส.	✗
11	รักควายควาย		มิน เจาก๊วย;มีว ไม้ขีดไฟ	✗
12	ปล่อยผ่าน		เอ มาหาตังค์;ก้อง ห้วยไร่	✗
13	รักหนักเหนียน		วงฟ้าหลง	✗
14	จักรยานสีแดง	เส้นทางที่เราจะมุ่งไป	LOSO	✓
15	อยากแข่งแต่ต้องแกล้งยินดี	เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์	กล้วย แสตมป์	✓
16	กัญแจสำรอง	ฉันเองดีไม่พอ เธอรอฉันไม่ไหว	เดวิด อินธี;วงกลม	✓
17	ต้นจิวกลางหัวใจ	เธออยู่กับเขามาตั้งนาน แล้วมาบอก	แสน (นากา);วง L.ก.ส.	✓
18	รั้งยังไปก็ไปอยู่ดี		เต็ม นาวา	✗
19	เจ้ากรรมนายเวร		ทรงไทย	✗
20	เราไม่น่ามาเจอกันเลย		วง กางเกง	✗
21	เมื่อไหร่จะจำ?		เล็ก วีรชัย	✗
22	เธอไม่ควร	เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควร	PARATA	✓
23	เรา #Our Song	บนโลกแห่งความจริง ทุกสิ่งข้างวันวาย	BODYSLAM;ตา เ็นโดรฟิน;POTATO	✓
24	ขอบคุณ		โตโน่ & The Dust	✗
25	เหตุการณ์นี้		7 DAYS CRAZY	✗
26	เจ็บเกินไป	ฉันพยายามไม่คิดถึงเธอ ฉันพยายาม	NOS	✓
27	คำตอบที่เธอเลือก	ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขาอย่างไร แค่เห็นคำตอบ	Yes'sir Days	✓
28	ก่อน..พรุ่งนี้จะมาไม่ถึง	บางสิ่งก็อยู่ในใจลึกๆ บางอย่างมัน	S.D.F	✓
29	ไม่ตายหรอกเธอ	อย่าได้ไหม อย่าทำให้ฉันเข้าใจผิด	THE SKIPPER	✓
30	คนไม่รัก	คนอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมจะไม่ออก	วง AROUND	✓
31	คนทางนั้น		GiFt My Project	✗
32	ร้ายๆ		Mahafather	✗
33	ฝันใจ		จัม Colorpich	✗
34	ขอบคุณเวลา		Sukhumvit66(สุขุมวิท 66)	✗
35	คนเย็นชา		สกายพาส	✗
36	นี้หรือคนรักกัน		เท็ดดี้ ไอเฟล;ป๊อง เดอะแบ็คอัพ	✗
37	ช่วยตัวเอง		วงกลม	✗
38	ที่มันจน		วงแฟน	✗
39	ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอล		วงดนตรี	✗
40	เจ้านายครับ	ถ้าหากผมตาย เจ้านายจะอยู่ได้ไหม	แสน (นากา)	✓
41	ผู้ชาย	หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน	อินคา	✓
42	ไม่มีปาฏิหาริย์	ฉันยังไม่เคยคิดนอกใจ ถึงแม้ว่า	หนุ่ม กะลา	✓
43	ใจนักเลง	เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันคุกเขา	เสกสรรค์ ศุขพิมาย	✗
44	หนุ่มน้อย	เขาเดินเข้ามาออก ในซอยทุกวัน	พงษ์สิทธิ์ คำภีร์	✗

ตะวันแดงแสงจันทร์ 2
รหัสปก CD GX0261058
วันที่วาง 03/05/2561

45	ชื่อทุกเลข ยกเว้นเลขที่ออก	ชื่อทุกเลข ยกเว้นเลขที่ออก เจ้าพ่อก็ซ็อค	แซม แซมรัมย์	✓
46	แฟนที่ฉันหุ		วง Fin	✗
47	ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว		แต พาราฮัท(Feat.วงพิทลง)	✗
48	คนจนรุ่นใหม่	ยอมทกขยอมทน ยอมให้คนเขานั่น	พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ	✓
49	โอละน้อ		ก้อง ห้วยไร่;feat.ป๊อปปี้ ลองไมค์	✗
50	เจ้าชายท้ายซอย	ลรณเมล์เดินเข้าซอยดึกๆ หล่อๆอย่างเรา	รวมศิลปิน	✓

THE RE-MASTER PROJECT

รหัสปก CD G0561041

วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย	สุขก็เพราะรัก เศร้าก็เพราะรัก	สก็ญญา มิเกล	✓
2	อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน	แล้วฉันจะช่วยเหลืออะไร จะช่วยยังในหรือเธอ	สมชัย ไกรยูรเสน	✓
3	ต่อไปนี่นะ	ฉันรู้ว่าเธอก็อาจรำคาญ เวลาที่เจอ	ศิรินทิพย์ ชาญประดิษฐ์ ROSE	✓
4	อย่าทำ อย่าทำ	บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น	ดีว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์	✓
5	ฝังไว้ในผืนดิน	วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน	ดาว ธิร์กัสสร สิมะเสถียร	✓
6	ขอเช็ดน้ำตา	เช็ดน้ำตาแล้วมองกันใต้หมอก	I-ZAX	✓
7	บิน	ฉันจะบิน โดยที่ไม่ต้องมีปีก	พิชิตา จิตตะประตตะ (ลูกหว่า)	✓
8	อ้าว	บินเข้าไป บินน้ำตาแล้วบินมีอัน	BUDOKAN	✓
9	สุดท้ายที่สุดเดชะ	ตอบตอบมาหน่อย	กิด กิตตินันท์ The Voice	✓
10	จังหวัดหัวใจ	อยู่ อยู่ ใจก็ติดอก ก็เพราะเธอนะ	เป็ ไชริศ	✓
11	ซัดเส้นใต้	ห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ไม่ฟัง	แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น	✓
12	ใช่เลย	ใช่เลย โดนใจฉันเลย	กัน นภัทร	✓
13	ไม่รักดี	ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บ ไม่อยาก	พลอยชมพู	✓
14	ขอโทษ...หัวใจ	ขอโทษที่ทำให้เธอขำ ขอโทษที่ยังให้เจ็บ	ดาร์ MR.TEAM	✓
15	เธอเก่ง	ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางเงา	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
16	หมากเกมนี้	หากล้มฉันได้ไม่ลำบาก	กรรณภัสสร ด้วยศรีธรเกล้า	✓
17	แหก	ผ่านคืนวันที่เหมือนดังความฝัน เพราะ	อัญชลีอร บัวแก้ว	✓
18	ฉันรู้	ฉันรู้เธอมีอดีตในใจ	เอ็ม อรรถพล ประกอบของ	✓
19	เจ้าชายนิทรา	เพราะอะไร ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใด	วสุ แสงสิงแก้ว (จีบ)	✓
20	เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อน(ล.หงส์)	ถ้าให้ตัวฉันเลือกตามหัวใจคงเลือกเขา	ธิติมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓

แกรมมี่โกลด์ ฮิตเป็นล้านๆ ชุดที่ 2

รหัสปก CD G0261052

วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮาสมาพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	จดหมายฉบับสุดท้าย	मैंหากเธอได้อ่านจดหมาย	ค่าย อรทัย	✗
3	ก้มอ้ายไว้อาลัยนะ	เจ้าเมื่อยบ่นอที่ตอผืนดิน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	ยังจำ...ทุกสิ่งทีเธอลืม	ถอยมาไกลดั่งตัวอ้าย ตั้งแต่วันออกหัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
5	บั้งไฟให้หลดอน	คนบั้งไฟกันรณเสียข้างทางอ้ายยังไม่ช่วย	ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
6	แค่นี้	แนมเห็นเจ้าออกก้นต่อหน้า น้ำตาของ	ศร สินชัย	✓
7	เคยฟ้าผ่า	เข้ามา มา มา มา มา สนุกเฮฮา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
8	ล่าซึ่งสายโสด	บ่อยากให้เฝ้าเห็นน้ำตา บ่ให้ไผ่	ด็กแดน ชลดา	✓
9	โสดแต่ในเฟซ	Like ค้อมาหา Like แมนคู่สาวทางใต้	สมบูรณ์ ปากไฟ	✓
10	อย่ามาฤทธิ์เยอะ !		ลำยอง หนองหินห่าว	✓
11	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวนานปถึงนาที	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
12	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา...ปัญหาใจพอกเอาไว้ออก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
13	ลิเท่น้องให้บอกแ	แปลว่าหญิงน้องอ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ค่าย อรทัย	✓
14	โยนใจให้หมากัน	ฮักกันมาตั้งโดน บิดคิดหลอนน้องแ	ด็กแดน ชลดา	✓
15	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นยังจ้งทนเขาคัก	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
16	ก่อนลิไป	อยู่ชื่อชื่อเจ้าจะมาเฮ็ดแบบนี้ อยู่ชื่อ	พี สะเดิด	✓
17	นิสัยหรือสันดาน (Cover Version)	กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา	รัชชกร ศรีโลพันธุ์	✓
18	จะหายใจยังงไม่ให้อคิดถึง	กัสนใจนึกภาพเธอเฮ้ยค่าเล่าเมื่อรลวงหน้า	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
19	ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา	เบ็งทางสิไปคือไกลแ่น้อง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
20	ฝากพรงนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายสูบว่า..ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ค่าย อรทัย	✓
21	ให้เ็นน้องว่า..คู่สาวเก่า	อย่าดกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อคู่สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
22	บ่อยากเจอหน้าครุกรณี	เธอต้องมาทักแค่อยากถามว่าเป็นงังใจ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
23	ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา	เพียงแค่อยากมี อายก็มีโอกาสพบหน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
24	30 จึงได้	จะบ่อกอขายตรง ตรง ที่ไม่ตอองง	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
25	โหลงง	ละพอดแต่เปิดผะมานกั๊ง สาวหมอลำสิพาม่วน	ด็กแดน ชลดา	✓
26	คนที่ใช่ได้แ่มอง	แค่คิดถึงเธอก ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
27	น้ำตาหยดยังกอด like	รู้เด้อมก...วารักตกกระปอง บ่ได้	ค่าย อรทัย	✓
28	โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝนบ่ให้ตกจ้งใจ ห้ามใจบ่ให้อคิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
29	มันฮักแต่เจ้าฮัก	ค่าทะเลิกสองค่าทะเลา เว้าใส่หน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
30	ช่วยชดหลมฝั่งอ้ายยังสงสาร	สภาพของอ้ายตอนนี้ คือฮักคือจ้งฝันบ้า	ศร สินชัย	✓
31	เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ	ขณะที่อ้ายอ่านข้อความนี้ น้องได้มา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
32	น้องมีผิวแล้ว	สองขาคนี ที่มันเคยเดินเคียงอ้าย	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
33	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแต่อย่างเข้ามา	ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
34	เขาออนไลน์ อ้ายขอลา	เฝ้าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
35	คนอ่อนไหว...กำลังใจสำคัญที่สุด	หนักจริงๆแก้วดา กับทุกเวลาที่หายใจอยู่	ใหม่ไทย ใจตะวัน	✓
36	จากสำคัญ เป็นสาร์รอง	ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเท่าใด	ค่าย อรทัย	✓
37	สำคัญกว่าลมหายใจ	เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
38	ภาพเธอยังไม่ชัด	จะกี่ครั้งที่ฉันเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลอ...	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
39	เดี่ยวป่าด้วยเบอร์โทร	อย่ามองหน้าเดี่ยวป่าด้วยเบอร์โทร	ลำยอง หนองหินห่าว	✓
40	อ้ายหลายใจลึ้ยไปฝั่งลาว	สาวฝั่งไทยคือเหงาใจแ่นเจ้า	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
41	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจ้งได้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓

42	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว	ค่าย อรทัย	✓
43	สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ	หากคำว่ารักของเขาเขียนด้วยกระดาษ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
44	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
45	ฉันคิดมากไปหรือเปล่า	ทำอะไรก็ผิด ไม่ทำอะไรก็ผิด	ศักดิ์แคน ชลดา	✓
46	คนกำลังน้อยใจ	เธอไม่เหมือนเก่าแต่อยากให้เราเหมือนก่อน	เอ็นขวัญ วรัญญา	✓
47	จากมากก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ	ไม่รต่องให้หน้าตาอีกสักทีหยุด	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
48	รักคนโหดมาจึงเลย	จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง	พี สะเดิด	✓
49	เมื่อไหร่จะทักฉันบ้าง	เธอคิดถึง ดุฉันสิ เขาคะเขาติด	หญิงส์ ศรัจุมพล	✓
50	เอ็นอ้ายมาเหยยหู	ญ.อ้ายๆตอนนี้อยู่ใส ช.มีเรื่องอะไรฟ้า	สมบูรณ์ ปากไฟ;ลำยอง นหนองหินห่าว	✓

ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต...พันล้าน
รหัสปก CD GX0261046
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ละครชีวิต	จากแดนอีสาน บ้านเกิดเมืองนอน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	ขอแค่มอง		ธนา พาโชค	X
3	ผู้แพ้ขอแค่เบอร์	เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝั่งของแฟน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
4	เราหรือคือทางผ่าน		เอ้ พงณา	X
5	พี่มาวันเขาหมั้น	ฟังเสียงโห่แซว จากแถวค้อมบ้านของเจ้า	แมน มณีวรรณ	X
6	รถไฟสายน้ำตา	เสียงหวูดรถไฟมาดใจน้องให้ต้องเศร้า	ค่าย อรทัย	✓
7	ยังคงอยู่ที่ซอยเดิม	ห้องเช่าน้อยๆ ปากซอยมีร้านเขาน	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
8	แรงใจรายวัน	จะอดหรืออ้อม เราจะมีให้กัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
9	ขอคนรู้ใจ	กลับบ้านเย็นนี่ยากมีคนขับเหงื่อให้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
10	เจ้าป่วยในชาวลือ	เพื่อนโทรถามข่าวจะเป็นเจ้าป่วยจริงหรือ	ธนา พาโชค	X
11	อกหักเพราะอ้ายอ้าย	ผู้หญิงคนนี้ขอทำหน้าที่อกหัก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
12	แท้ก็ขี้ใจลอย		เอ้ พงณา	X
13	ลามแต่ด้วยจดหมาย		แมน มณีวรรณ	X
14	ดอกหญ้าในป่าปูน	หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่า	ค่าย อรทัย	✓
15	ทิ้งนามาสร้างฝัน	ฝันที่ฟ้า เมื่อกกลางพรรษาน้ำตาเทือดหาย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
16	อ้ายอ้ายผู้เดียว	อ้ายอ้ายผู้เดียว หัวใจมันเหนียวในสัญญา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
17	ภาพถ่ายใต้หมอน	เหงาใจ...ทุกคืนต้องชมदानอน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
18	เจ้าป่วยนอกบัญชี		ธนา พาโชค	X
19	ดอกอ้อริมโขง	โถ้ละหนอง นาวาลมที่แดนอีสาน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
20	ตะวันขึ้นที่โขงเจียม		เอ้ พงณา	X
21	ยาล้างแผลใจ		แมน มณีวรรณ	X
22	ผู้หนีเข้า	เข้าใจจากอีสานบ้านทุ่ง หนีเข้าเมืองกร	ค่าย อรทัย	✓
23	ริมฝั่งหนองหาน	ฟ้างามยามแสงข้างทุ่งหนองหาน	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
24	เพื่อนแท้คือน้ำตา	จงไหลออกมาเถิดน้ำตาถ้าอยากจะได้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
25	น้ำตาผ้าเย็น	รำเรียนมาน้อยได้งานเป็นบ่อขานเหล่า	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
26	ปริญญาใจ	ได้สักกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
27	รักแท้แค่ด้วยหรือ		แมน มณีวรรณ	X
28	ฝากคำขอโทษ	บ่เจตนาสิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
29	รอไออุ่นใคร		เอ้ พงณา	X
30	ทองอินทร์สิ้นหวัง		ธนา พาโชค	X
31	เอาคืนบ่ได้	เสียใจย้อนหลังทุกครั้งพี่น้องอ้าย	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
32	กระท่อมทำใจ	กระท่อมมุงฟางกลางทุ่งนาขี้กระต่าย	ศร สินชัย	✓
33	เอ็นหลังสงกรานต์	สงกรานต์ปีนี้จะมานัดน้องอ้าย	ค่าย อรทัย	✓
34	หัวใจร้องไห้		แมน มณีวรรณ	X
35	ทหารร้องไห้		ธนา พาโชค	X
36	ฝากเพลงถึงยาย	ยายอยู่บ้านนอกอยากเห็นหลานออกทีวี	ค่าย อรทัย	✓
37	เดือนหงายเสียดายรัก	เดือนหงายเดือนหัวใจยามมอง อ้ายกับน้อง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
38	นักร้องลึมนักเรียน		ธนา พาโชค	X
39	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ศร สินชัย	✓
40	ทุ่งหนาวสาวคอย	ฟังเพลงลูกทุ่งให้คิดถึงอ้าย ลมหนาวพัดใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
41	มือถือในมือเขา		ธนา พาโชค	X
42	นักร้องบ้านนอก	เมื่อสรียนย่าสนทยาหม่นกกา	ค่าย อรทัย	✓
43	เขานอนบ้านใน	เมื่อไม่มีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา	สุนารี ราชสีมา	✓
44	สัญญากับใจ	จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี เอ่ยถ้อยคำ	จอมขวัญ กล้วย	✓
45	สาวนั้งแพน	หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนา	คัทลียา มารศรี	✓
46	สุดแดนแสนรัก	น้องรักพี่มากเกินไป	ฝน ธนสุนทร	✓
47	ไหนว่าจะคอย	เข้าไปไหนยลิมคำว่าจะคอยเลยหรือคนดี	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
48	นอนฟังเครื่องไฟ	โห่ ฮิ้ว โห่ ฟังเสียงคนโห่	สุนารี ราชสีมา	✓
49	อายแสงนีออน	แสงนวลๆชวนให้คนลั่งไคล้	คัทลียา มารศรี	✓
50	หนีเข้ามาล่าชิง	เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะท่าน เขาคือน	ลิม พกฤษา	✓

Lovely Day (เพลงบรรเลง)
รหัสปก CD G0561068
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	คู่ชีวิต	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	เพลงบรรเลง	✓
2	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังใจก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังใจ	เพลงบรรเลง	✓
3	เจ็บที่ต้องรู้	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	เพลงบรรเลง	✓
4	ก่อนจะรักไปกว่านี้(ล.เสห์ร์ดี)	คนที่อ่อนและล้ำ มีเธอเข้ามาในวันเหงาๆ	เพลงบรรเลง	✓
5	ฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยน	ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น	เพลงบรรเลง	✓
6	รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)	ถ้าฉันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพ	เพลงบรรเลง	✓
7	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	เพลงบรรเลง	✓
8	เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เธอจะยังใจไม่รู้ เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เพลงบรรเลง	✓

9	รู้และเข้าใจ	ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้	เพลงบรรเลง	✓
10	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องนภา ให้ไกลจนลับสายตา	เพลงบรรเลง	✓
11	คิดถึง	หลับตาลงยังรู้สึก ท่ามกลางความ	เพลงบรรเลง	✓
12	เจ้าหญิงในนิยาย	ที่ในวันนี้เธอให้สัญญา ว่าเธอจะ	เพลงบรรเลง	✓
13	คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว)	ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น	เพลงบรรเลง	✓
14	เพื่อนสนิท	เพื่อนคนหนึ่ง แอบรักเธอ เกินงำ ความลับนั้น	เพลงบรรเลง	✓
15	นอนไม่หลับ	จะเจอใครๆ ไม่เคยจะหลับ	เพลงบรรเลง	✓
16	แต่คนนั้น	อยากจะส่งเพลงนี้ ท่านอนนี้ให้ใคร	เพลงบรรเลง	✓
17	รักแท้ ดูแลไม่ได้	ความรักของเธอ เสียซึ่งบอกรัก	เพลงบรรเลง	✓
18	เกิดมาแคร์กัน	และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป	เพลงบรรเลง	✓
19	คนใจง่าย	จืด จา ตา จืด จืด จืด	เพลงบรรเลง	✓
20	ไม่ต้องมีคำบรรยาย	จะแต่งจะเติมถ้อยคำ สักก็หมีนาค	เพลงบรรเลง	✓
21	ก่อนหินกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	เพลงบรรเลง	✓
22	ทิ้งรักลงแม่น้ำ	เพราะรักแล้วข้า รักมันทำลาย	เพลงบรรเลง	✓
23	ชายคนหนึ่ง	เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้อง	เพลงบรรเลง	✓
24	คนสุดท้าย (ละครง่า)	ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน	เพลงบรรเลง	✓
25	เลือกได้ไหม	เธอมาเพื่อถาม อย่านางไข่มุกมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
26	น้ำเต็มแก้ว	วัน วันที่เป็นอยู่ เฝ้าทำเพื่อเธอ	เพลงบรรเลง	✓
27	หนึ่งในไม่กี่คน	ไม่กี่คนที่เคยเคียงข้างกัน ไม่กี่คนที่	เพลงบรรเลง	✓
28	สองใจ	เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน	เพลงบรรเลง	✓
29	ลืมไปไม่รักกัน	รู้แล้วว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเป็นเพียง	เพลงบรรเลง	✓
30	ยังยินดี...ครับเพื่อน	ได้ยินว่าเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่	เพลงบรรเลง	✓
31	พรงนี้...ไม่สาย	เพียงแค่มองในตาก็มารู้ว่าเราชอบกัน	เพลงบรรเลง	✓
32	ขอโทษที่กวนใจเธอ	ฉันไม่คิดว่า คำว่ารัก ที่เสียทีบอก	เพลงบรรเลง	✓
33	คิดถึงกันบ้างไหม	เธอจะลืมรักเราหรือเปล่า	เพลงบรรเลง	✓
34	คาใจ	กลับมาหาเธอโดยรู้ตัวว่าวันนี้ต้อง	เพลงบรรเลง	✓
35	ตะเกียง	แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน	เพลงบรรเลง	✓
36	ยินยอม	เกิดมาก็เป็นคนหนึ่ง	เพลงบรรเลง	✓

Music Box Blue Moon

รหัสปก CD G0561069
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	การเปลี่ยนแปลง	ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอที่กับความรัก	Music Box	✓
2	ไกลแต่ไหน คือ ใกล้	พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน	Music Box	✓
3	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังใจก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังใจ	Music Box	✓
4	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	Music Box	✓
5	คู่ชีวิต	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	Music Box	✓
6	เจ็บที่ต้องรู้	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	Music Box	✓
7	ฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยน	คิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น	Music Box	✓
8	เท่าที่รู้สึกฉันรักเธอ	เธอยังใจไม่รักเท่าที่รู้สึกฉันรักเธอ	Music Box	✓
9	รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)	ถ้าฉันเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพ	Music Box	✓
10	ก่อนจะรักไปกว่านี้(ส.เสห์รดี)	คนที่อ่อนและล้า มีเธอเข้ามาในวันเหงาๆ	Music Box	✓
11	รู้และเข้าใจ	ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้	Music Box	✓
12	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องนภา ให้ไกลจนลับสายตา	Music Box	✓
13	ตัวจริง...ของเธอ	บ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและทักทาย	Music Box	✓
14	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือก็ยกย	Music Box	✓
15	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	Music Box	✓
16	อยากให้รู้ว่าเหงา	แค่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต่	Music Box	✓
17	เพื่อเธอ ตลอดไป	อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย	Music Box	✓
18	อยากหยุดเวลา	ฉันเริ่มจะใจหาย	Music Box	✓
19	ไม่มีใครยังใจก็มีเธอ	กับชีวิตที่มันไม่มี หลีกประกันอะไร	Music Box	✓
20	อยากรัก ต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจ	เมื่อเค้าไม่รัก หัวใจก็ช้า น้ำตาก็ไหล	Music Box	✓
21	IN MY ROOM	เหม่อมองนาฬิกา ก็ไม่รู้เวลาผ่านไป	Music Box	✓
22	เรามีเรา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอันใจ	Music Box	✓
23	พรงนี้ จะรักฉันไหม	ทุกสิ่งดีดี ที่เธอและฉัน	Music Box	✓
24	แหวกฟ้า ครวดาว	เหม่อมองไปบนฟ้า	Music Box	✓
25	จากคนอื่นคนไกล	ความจริงที่เธอต้องฟัง ความจริงที่เธอ	Music Box	✓
26	กลัว	จมอยู่กับตัวเอง ดิตอยู่กับเวลา	Music Box	✓
27	คิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอ...	คิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอ ไม่เจอเจอ	Music Box	✓
28	ก่อนหินก่อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	Music Box	✓
29	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง	Music Box	✓
30	วันนี้..วันสุดท้าย	วันนี้ ฉันมีแค่วันนี้ ที่ฉันจะได้มี..	Music Box	✓
31	คนถูกทิ้ง	ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้	Music Box	✓
32	หยุดบอกเลิกกันเสียที	ก็รู้ดีทุกทุกอย่าง ว่าความจริงเป็น	Music Box	✓
33	อย่าไว้ใจความเหงา	ก็ฉัน..ไม่มีใคร ส่วนเธอ..ไกลจากเขา	Music Box	✓
34	ฉันรักไม่พอหรือเธอชอบมากไป	กว่าที่ฟ้าจะพาให้เราพบกัน กว่าเรานั้น	Music Box	✓
35	เปรี้ยวใจ	สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่น	Music Box	✓
36	รักนะคะ	คำถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หม่นบ้าง	Music Box	✓

You Are My Sunshine

รหัสปก CD G0561070
วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังใจก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังใจ	เพลงบรรเลง	✓
2	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	เพลงบรรเลง	✓
3	คู่ชีวิต	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	เพลงบรรเลง	✓

4	เจ็บที่ต้องรู้	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	เพลงบรรเลง	✓
5	ฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยน	คิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น	เพลงบรรเลง	✓
6	เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เธอจะยังใจไม่รั เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เพลงบรรเลง	✓
7	รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)	ถ้าฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพ	เพลงบรรเลง	✓
8	ก่อนจะรักไปกว่านี้(ล.เสห์รัตน์)	คนที่อ่อนและล้า มีเธอเข้ามาในวันเหงาๆ	เพลงบรรเลง	✓
9	รู้และเข้าใจ	ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้	เพลงบรรเลง	✓
10	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องนภา ให้ไกลจนลับสายตา	เพลงบรรเลง	✓
11	My dream	--เพลงบรรเลง--	เศกพล อ้นสำราญ (โก๋)	✓
12	วันใส ๆ	ฟ้าใส แดดไกลๆ สิวางๆ	เพลงบรรเลง	✓
13	Let me try	--เพลงบรรเลง--	เศกพล อ้นสำราญ (โก๋)	✓
14	รักไม่ช่วยอะไร	รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน	เพลงบรรเลง	✓
15	ความรักทำให้คนตาบอด	รู้ ว่ามันไม่สมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ	เพลงบรรเลง	✓
16	ก้อนหินกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	เพลงบรรเลง	✓
17	ตัวจริง...ของเธอ	บ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและที่กักขัย	เพลงบรรเลง	✓
18	ขอขีดน้ำตา	ขีดน้ำตาแล้วมองกันได้ในใจ	เพลงบรรเลง	✓
19	เดิมไม่เดิม	ใครมา เป็นอย่างฉัน ก็คงมีวันท้อแท้	เพลงบรรเลง	✓
20	ตัวจริง...ของเธอ	บ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและที่กักขัย	เพลงบรรเลง	✓
21	สิทธิ์ของเธอ	หยดบอกว่ารักสักทีได้ไหม	เพลงบรรเลง	✓
22	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ผ่นยังมีวันแล้ง	เพลงบรรเลง	✓
23	เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)	ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสก	เพลงบรรเลง	✓
24	คนสุดท้าย (ละครเงา)	ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน	เพลงบรรเลง	✓
25	เกิดมาแต่รักกัน	และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป	เพลงบรรเลง	✓
26	รักแท้ ดูแลไม่ได้	ความรักของเธอ เสียที่บอกฉัน	เพลงบรรเลง	✓
27	ถ่านไฟเก่า	รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญ	เพลงบรรเลง	✓
28	กลัว	จมอยู่กับตัวเอง ติดอยู่กับเวลา	เพลงบรรเลง	✓
29	อยากให้รู้ว่าเหงา	แต่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มันดี	เพลงบรรเลง	✓
30	อยากได้อินว่ารักกัน	สิ่งที่ฉันไม่รู้ สิ่งที่คุณไม่รู้	เพลงบรรเลง	✓
31	ขอเพียงที่พักใจ	เดินอยู่กลางลมฝน	เพลงบรรเลง	✓
32	เพื่อนสนิท	เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เกินง่า ความลับนั้น	เพลงบรรเลง	✓
33	คนเจ้าน้ำตา	ทั้งที่รู้จบไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าไม่รัก	เพลงบรรเลง	✓
34	เหนื่อยใจเหลือเกิน	เหนื่อยใจเหลือเกิน ที่ใจยังเอ๋ยมีเธอ	เพลงบรรเลง	✓
35	เพลงรัก	เคยได้ยินเสียงเพลงหนึ่ง	เพลงบรรเลง	✓
36	เมื่อเข้ามา...ฉันจะไป	รู้ดีแก่ใจ ว่าฉันเป็นใคร ไม่เคยคิดไกล	เพลงบรรเลง	✓

Boxset Music Box/Love Me

Tender/Sit Back & Relax/Blue Moon

รหัสปก CD G0561066

วันที่วาง 03/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ความหวาน(Sweet)	แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร	Music Box	✓
2	ไกลแค่ไหน คือ ใกล้	พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน	Music Box	✓
2	การเปลี่ยนแปลง	ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอที่กับความรัก	Music Box	✓
2	เธอคือ	มันเป็นเพียงอารมณ์ ที่คนทั่วๆไป	Music Box	✓
2	ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใช่ไหม	เคยเป็นคนอยู่ได้คนเดียว ไม่เคยจะ	Music Box	✓
3	เลือกได้ไหม	เธอมาเพื่อถาม อย่างห่วงใยมากมาย	Music Box	✓
3	สิ่งสำคัญ	ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ มันจะมีอะไร	Music Box	✓
4	เหงา	เคยรู้สึกไหม เวลาไม่มีใครแล้ว	Music Box	✓
4	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังใจก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังใจ	Music Box	✓
4	ดาว	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	Music Box	✓
4	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	Music Box	✓
5	ตัวอย่างไร	กดเบอร์ไปจะคุยกับเธอ ออกจากเคสียร์	Music Box	✓
5	ให้รักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่นี่ใครครอง)	แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ	Music Box	✓
6	คู่ชีวิต	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	Music Box	✓
6	เจ็บที่ต้องรู้	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	Music Box	✓
6	รักไม่ต้องการเวลา	ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารัก	Music Box	✓
6	การเปลี่ยนแปลง	ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอที่กับความรัก	Music Box	✓
7	ที่รัก	ที่ตรงนี้นั้นมีแต่ความรัก ตั้งแต่วัน	Music Box	✓
7	เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ	ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไม่มีใคร	Music Box	✓
8	ฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยน	คิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น	Music Box	✓
8	เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เธอจะยังใจไม่รั เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	Music Box	✓
8	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	Music Box	✓
8	ฉันจะจำเธอแบบนี้	พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาได้พาเธอไป	Music Box	✓
9	ลืม	สิ่งที่ใจฉันได้สัมผัส เมื่อเวลาที่เธอ	Music Box	✓
9	จดหมายจากพระจันทร์	สวัสดีดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า	Music Box	✓
10	เปลาะบาง	หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ	Music Box	✓
10	ที่รักของใครสักคน	คำว่ารักในโลกใบนี้มีน้อยไปไหม	Music Box	✓
10	รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)	ถ้าฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพ	Music Box	✓
10	ก่อนจะรักไปกว่านี้(ล.เสห์รัตน์)	คนที่อ่อนและล้า มีเธอเข้ามาในวันเหงาๆ	Music Box	✓
11	รอเธอมาบอกรัก	ได้ยินใหม่เพลงจากใจฉัน ก่อนนั้น	Music Box	✓
11	ไม่มีใครรู้	คำที่เรอบอก..รัก..กันมากมาย	Music Box	✓
12	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องนภา ให้ไกลจนลับสายตา	Music Box	✓
12	ความเจ็บปวด	ใครคนที่เคยรักใจ รอยยิ้มที่เคย	Music Box	✓
12	รู้และเข้าใจ	ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้	Music Box	✓
12	คิดถึงทุกเวลา	จะอยู่คนเดียวหรือจะเดินกับใคร	Music Box	✓
13	บอกฉันบอกเธอ	บอกฉันบอกเธอ ว่ารักเธอมากกว่าใคร	Music Box	✓
13	มากมาย	มองไม่เห็นด้วยตา ถ้าจะรับรู้ต้องด้วยใจ	Music Box	✓

14	ตัวจริง...ของเธอ	บ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและทักทาย	Music Box	✓
14	มันคือความรัก	ฉันเองก็ง โนไม่เคยเป็นแบบนี้เลย	Music Box	✓
14	ดาวกระดาษ	อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอ	Music Box	✓
14	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกับ	Music Box	✓
15	ให้ฉันดูแลเธอ	ก็เป็นคนธรรมดา ไม่พิเศษ ก็เป็นคนดี	Music Box	✓
15	กว่าจะรัก	แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ	Music Box	✓
16	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	Music Box	✓
16	หัวใจขี้ขี้	ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น	Music Box	✓
16	อยากให้เราเงานา	แค่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต่	Music Box	✓
16	ยิ้ม	ปา ต้ม ปา ดี ต้ม ปา...ก็เคยมันใจ	Music Box	✓
17	รักเธอไปทุกวัน	เหนื่อยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ	Music Box	✓
17	คนมันเหงา..เข้าใจหน่อย	มาอยู่ในงานเลี้ยง พบผู้คนที่หลากหลาย	Music Box	✓
18	แพ้คำว่ารัก	เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ	Music Box	✓
18	เพื่อเธอ ตลอดไป	อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย	Music Box	✓
18	บอกว่ายานารัก	บอกไว้ก่อนให้รักกันไป อย่าจะบอกเอาไว้ให้	Music Box	✓
18	อยากหยุดเวลา	ฉันเริ่มจะใจหาย	Music Box	✓
19	สักวันคงเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก	Music Box	✓
19	รักเธอที่สุด	มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน	Music Box	✓
20	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง	Music Box	✓
20	อยากรัก ต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจ	เมื่อเคาไม่รัก หัวใจก็ขี้ น้าดาก็ไหล	Music Box	✓
20	ไม่มีใครยังงี้ก็มีเธอ	กับชีวิตที่มันไม่มี หลักประกันอะไร	Music Box	✓
20	คิดถึง	หลับตาลงยังรู้สึก ท่วมกลางความ	Music Box	✓
21	ท่วมอยู่ในใจ (ท. SuckSeed ห้วยซันเท)	นี่คือทำนองแห่งความหลังระหว่างเรา	Music Box	✓
21	เงาที่หายไป	กว่าจะเจอหัวใจก็จนจะร้าวราน	Music Box	✓
22	เรามีเรา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ	Music Box	✓
22	IN MY ROOM	เหมอมองนาฬิกา ก็ไม่รู้เวลาผ่านไป	Music Box	✓
22	ห่วงใย	วันนั้น วันที่สับสน เราสู้เราทน	Music Box	✓
22	แม่ใจ	เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคนฉันเพื่อรอใคร	Music Box	✓
23	คนแบบฉัน	ความเป็นจริงก็มีบ่อยครั้ง	Music Box	✓
23	เก็บมันเอาไว้	ก็อาจมีเวลาไม่นาน	Music Box	✓
24	พรุ่งนี้จะรักฉันไหม	ทุกสิ่งดีดี ที่เธอและฉัน	Music Box	✓
24	คนที่แสนดี	ฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอกับความรัก	Music Box	✓
24	แหวกฟ้า ครวดาว	เหมอมองไปบนฟ้า	Music Box	✓
24	คิดถึงนะ	เหมอมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	Music Box	✓
25	เหตุผล	ไม่ต้องถามเลย ว่าฉันรักเธอ	Music Box	✓
25	ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด	ฝากใจไว้ให้เธอกับฉัน ห่วงใยกัน	Music Box	✓
26	กลัว	จมอยู่กับตัวเอง ดิตอยู่กับเวลา	Music Box	✓
26	รักปาฏิหาริย์ (ละครรักปาฏิหาริย์)	ในวันที่ท้องฟ้าสีหม่น ต้องเจอกับหยาดฝน	Music Box	✓
26	จากคนอื่นคนไกล	ความจริงที่เธอต้องฟัง ความจริงที่เธอ	Music Box	✓
26	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำเธอทำได้อย่างไร	Music Box	✓
27	เปรี้ยวใจ	สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่น	Music Box	✓
27	นิยามรัก	ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก	Music Box	✓
28	คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...	คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอเจอ	Music Box	✓
28	รออยู่ตรงนี้	พยายามรู้จัก พยายามทักทายกับเธอ	Music Box	✓
28	ก่อนหินก้อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	Music Box	✓
28	1 2 3 4 5 I LOVE YOU	ก็ไม่ว่าอะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ	Music Box	✓
29	Too Much So Much Very Much	จากเป็นคนที่เคยเฉยๆ ผ่านคืนผ่านวัน	Music Box	✓
29	คิดถึงนะ	เหมอมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	Music Box	✓
30	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำเธอทำได้อย่างไร	Music Box	✓
30	อย่าคิดเลย	รู้ ฉันรู้และเห็นเธอปวดร้าว	Music Box	✓
30	วันนี้..วันสุดท้าย	วันนี้ ฉันมีแค่วันนี้ ที่ฉันจะได้มี..	Music Box	✓
30	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง	Music Box	✓
31	ขอบคุณน้ำตา	เรื่องราวทุกอย่าง ที่ฉันได้ฟัง	Music Box	✓
31	เรื่องมหัศจรรย์	บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทุกคนมี	Music Box	✓
32	เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแ)	เคยไม่มีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ	Music Box	✓
32	ระยะทางใจ	เจ็บและจริงก็พร้อมจะไป แต่วันนี้เธอ	Music Box	✓
32	หยุดบอกเลิกกันเสียที	ก็รู้ดีทุกทุกอย่าง ว่าความจริงเป็น	Music Box	✓
32	คนลูกทิ้ง	ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้	Music Box	✓
33	ปีใหม่ใหม่	เดินตามถนนผู้คนมากมายไม่มีรอยยิ้ม	Music Box	✓
33	Look Like Love	เธอตึงดูใจของฉัน ให้มันอยากมองเดิมตา	Music Box	✓
34	ฉันรักไม่พอหรือเธอขอมากไป	กว่าฟ้าจะพาให้เรามาพบกัน กว่าเรานั้น	Music Box	✓
34	ควไม่ไ้	ฉันจะทำยังง ในสัญญา เคยตกลงไว้	Music Box	✓
34	นอนไม่หลับ	จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสับสน	Music Box	✓
34	เอาไว้ใจความเหงา	ก็ฉัน..ไม่มีใคร ส่วนเธอ..ไกลจากเขา	Music Box	✓
35	แทนคำนั้น	อยากจะมีความพูดสักคำ	Music Box	✓
35	คนมันรัก	เธอไม่รักฉันไม่รู้ ที่เธอไม่รักฉันไม่รู้	Music Box	✓
36	แค่เธอกับฉัน	ทุกๆวันมีเธอข้างกาย คือความหมาย	Music Box	✓
36	เปรี้ยวใจ	สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่น	Music Box	✓
36	รักนะคะ	คำถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา ห่มผ้าบ้าง	Music Box	✓
36	เรามีเรา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ	Music Box	✓
37	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	Music Box	✓

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ศิลปิน	ทำซ้ำ
1	ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า)	บ๊ายบ๊ายทิ้งฟ้า ก็แค่ผู้หญิงธรรมดา	ตาย อรทัย	✓
2	ดีดดีด	บ๊ายเสียงแคน ลีช่วยตามแฟนน้องคืน	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนะ)	✓
3	กลับคำสาหล่า (Cover)	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่งนาคี	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	กลับคำสาอำวย	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่งนาคี	ก้านดอง ท่งเงิน	✓
5	ถ่มน้ำลงในโรงนี้ล่ะ	อ้ายเมื่อยบ่นอ้ายที่ตอผืนดิน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
6	หมองเก่า	ยังคิดฮอด อ้ายยังคงคิดถึง เสียววินาที	ต๊ากแดน ชลดา	✓
7	คำว่ารักกัน มันเหนียวไหม(ล.ดาวจรัสฟ้า)	อ้ายปอยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ตมตาม ยุทธนา เบื้องกลาง	✓
8	น้ำตาข		แพรวพราว แสงทอง	X
9	ถ่มน้ำในใจ	เจ้าเบ็ดใจ อ้ายก็คงต้องเข้าใจ	เต๋า ภคศิลป์	✓
10	โจรตัวใจ	จับเข้าคุกสำนึกอ เทียวมาล่อ เทียวมาตัว	ตาย อรทัย;ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
11	ของขาด		กล้วย คลองหอยโข่ง	X
12	ไลฟ์สไตล์		ไอดิน อภินันท์	X
13	ตัวไกล ใจอีกมัน	บ๊ายไปหา เพราะว่าทำงานที่ทำ บ๊ายใจตา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	X
14	น้ำตาหยดยังคง like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ๊าย	ตาย อรทัย	✓
15	คิดฮอดทุกคน	น้องบิตออกรับน้องพรขอนแก่น	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
16	ของขวัญหรือของเหลือ	ตั้งใจมาให้หรือเปล่า หรือว่าเก็บเอาเศษ	ต๊ากแดน ชลดา	✓
17	หลงกลผู้ชาย		กล้วย คลองหอยโข่ง	X
18	อ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้าย		เด่นชัย วงศ์สามารถ;แพรวพราว แสงทอง	X
19	จะหายใจยังไมให้คิดถึง	กลิ่นใจในภาพเธอเอ่ยคำลาเมื่อรู้ล่วงหน้า	เอ็นขวัญ วัชรญา	✓
20	อ้ายกอดเหงาเจ้ากอดไผ		ไอดิน อภินันท์	X
21	เหงาบอกเหงาเท่ากับรัก	เป็นจังได้ ใจเป็นหยังน้องจึงเปลอเศร้า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์;ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
22	ง่ายนะ	ง่ายนะ..แคบกว่าพอคำเดียว	ลำเพลิน วงศกร	✓
23	เพชปกเล่าโลก โลกปกเล่าอด	รู้ตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกด้าน รู้ว่า	เน็ค นฤพล	✓
24	เอาตัวไปเทิร์น(ล.ดาวจรัสฟ้า)	เอาตัวไปเทิร์น เอาตัวไปเทิร์น เอาตัวไป	ส้ม พงศษา	✓
25	บ๊ายบ๊ายอกร (แต่หนักอ้ายอกร)	ศรภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความ	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนะ)	✓
26	อาลัยบัวเขียว	อ้ายเหงา...เหมือนข้าวขาดผ่นดินเขียว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
27	บอกรัก..แต่บ๊ายรักว่ารัก	บ๊ายโลก แต่เหมือนหายไปจากชีวิต	ตาย อรทัย	✓
28	เขียนได้แต่	ขอยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบ๊ายได้ใส่	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
29	เขาขอไลน์ อ้ายขอลา	เผ่าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
30	ยอมรับคนเดียว		ไอดิน อภินันท์	X
31	อย่าเอาน้ำตามาตัวอ้าย	อ้ายบ่แมน บ่แมนคนที่เจ้าหวัง เมื่อทก	เจมส์ จดรงค์	✓
32	หมาแลกค		แพรวพราว แสงทอง	X
33	สามะแจ		เด่นชัย วงศ์สามารถ	X
34	ขวัญใจหนุ่มไกลบ้าน	ละเวจากใจหนุ่มไกลบ้าน หลงฮักสาว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
35	น้ำกรดแซ่เย็น	หัวอกรทะมขานขมมาถึงที่นี่	ไมค์ ภิมย์พร	✓
36	ใจสารภาพ	แต่เพียงสมมติว่าหยุดคบกัน	ตาย อรทัย	✓
37	แผลเป็นวันวาเลนไทน์	ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์	ต๊ากแดน ชลดา	✓
38	นั่งฝ่าเขาริม	ไผ่โทรมานั่งคือเจ้าน้ำเขามวนแท้	เต๋า ภคศิลป์	✓
39	บ๊ายอ้ายคงบ๊ายเจ้าเจิม		ไอดิน อภินันท์	X
40	ตั้งใจแต่ยังไม่ไปถึง	ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็บ่ยอมถอดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
41	เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ	ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
42	คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไม่ซื่อ	ก็คิดว่าใช่ที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร	ตาย อรทัย	✓
43	อ้ายฮักเขาแล้วแมนบ	รู้ตัวหรือเปล่า ว่าอ้ายพดถึงเขาม่อยๆ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
44	อ้ายขอเจิมแทน		เด่นชัย วงศ์สามารถ	X
45	ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ	อยากรู้ในใจเคยรักกันใหม่	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
46	เรอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน	ถึงยังไม่รู้..ว่าเขาเป็นใคร แต่รู้สึก	ตาย อรทัย	✓
47	น้องมากับคำว่าใช่	บ่เสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได้	ไมค์ ภิมย์พร	✓
48	ที่พึ่งคนไกล	คงเหลือแค่ความคิดถึง เป็นที่พึ่งสุดท้าย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
49	ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ	ฮักสุดที่หมักหมมตัว ฮักสุดที่หมักหมมฮัก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
50	O.K.บ๊าย	จ๊กแมนลมอันใด พัดหอมเอาอ้ายมาให้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร	THE MOUSSES	✓
2	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
3	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ว่าวันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
4	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
5	ฟัง...(ลำพัง)Feat.ลิเดีย	ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA;ลิเดีย ศรีชัยรัชต์ วิสทธิธาด	✓
6	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
7	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล;LABANOON	✓
8	ไหนว่าดี	เธอบอกเหตุผลให้ฉันเข้าใจ แต่คือเหตุ	NOS	✓
9	ทนพิษบาดแผลไม่ไหว	เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น	POTATO	✓
10	แค่ออนไหว		Mahafather	X
11	คนไม่รัก	คนอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมจะไม่ออก	วง AROUND	✓
12	เธอไม่ควร	เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควร	PARATA	✓
13	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	ไอดิน ปราโมทย์	✓
14	ของตายในมือเธอ	ไม่อาจลืมใจ ไม่ให้คิดถึง แต่ไม่เป็นที่	Bankk Ca\$h	✓
15	จำเป็นต้องปล่อยมือ	ฉันเห็นท่าที่ของเธอมานานแล้ว	NOS	✓
16	ปล่อยมือฉัน	อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน คำคืน	หนุ่ม กะลา	✓
17	ขอโทษ...หัวใจ	ขอโทษที่ทำให้บอบช้ำ ขอโทษที่ยังให้เจ็บ	INSTINCT	✓
18	เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic Version)	เธอเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่าง	Retrospect;feat.วัน วันวาน	✓
19	ขาดกรต่อเนื่อง	เธอยังทำเหมือนไม่มีอะไร ที่เธอทำลาย	Yes'sir Days	✓

20	ปาใส่หน้า	เธอทำไมไม่เคยเข้าใจ ทำไมไม่เคย	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
21	อยู่ไม่ไหว	ก็เพิ่งรู้ชีวิตมันอยู่ยากเย็น มองทางใด	จัสติน ผ่องอำไพ	✓
22	ใสใส	แนใจหรือเปล่าว่าเราไม่เคยรักกัน	NOS	✓
23	เจ็บไปรักไป	เสียงที่เธอบอกคำว่ารัก จากวันนั้น	Yes'sir Days	✓
24	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
25	ฝัง(ใน)ใจ		ETC	✗
26	คิดถึงเธอ(Badly)	คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน	Jetset'er	✓
27	ทางของฝุ่น(Dust)	อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย จากครั้นนี้	ชนกันดี รัตนอุดม(อะดอม)	✓
28	ทวนลม	เธอคงเบื่อใช้ไหมที่ฉันยังอยู่ยงคงวน	ศักดิ์สิทธิ์ แห่งทอง (แห่ง)	✓
29	ทำได้เพียง	นานกว่าจะทำใจ กว่าจะเรียนรู้มันอย่างไร	25 Hours	✗
30	เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ	เชื่อคนใจง่ายก็มีแต่เหนื่อยหัวใจ	7 DAYS CRAZY	✓
31	จำเป็นต้องลืม	เธออยู่สูงแค่ไหน สูงเท่าไร ฉันเข้าใจ	PARATA	✓
32	หลอกตัวเอง	มองดูท้องฟ้ามันช่างกว้างใหญ่	มันซัด แซ่โจ้ว	✓
33	ต้องห้าม	นี่คือฟ้าแกล้งกันใช้ใหม่	โอบอ ประพุทธ	✓
34	เสียดความเจ็บปวด	ยังไม่ต้องการได้ยินเสียงคำปลอบใจ	The Yers	✓
35	ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)	หลงเข้าไป ในความรักที่เราต่างเข้าใจ	กวาง AB NORMAL	✓
36	แล้วแต่ใจเธอ	ถ้าเธอแนใจแล้วจะเลิกกับฉัน	หนุ่ม กะลา	✓
37	ผลที่ไม่มีวันหาย	ไม่ว่านานเท่าไร ผลข้างในหัวใจ	Yes'sir Days	✓
38	ได้แค่ตัว	มีให้ฉันได้แค่ตัว ไม่เคยจะได้หัวใจ	อรรถพล เหล่าแสงไทย	✓
39	น้ำตาที่หาย	ทุกสิ่งจบแล้ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ	THE MOUSSES	✓
40	สิ่งของ	ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า	KLEAR	✓
41	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	มาดิง ระดับดาว	✓
42	ไกลเท่าเดิม	อยากให้เธอรูสึกอย่าง เราอยู่ห่างเกินไป	INSTINCT	✗
43	พรมลึกลับมืดเวลา	ไม่รู้โชคดี หรือเรียกว่าโชคร้าย	SO COOL	✓
44	ตายก็ยอม	ก็เหงาดลอดมา ความรักเคยจากลา	Bankk Ca\$h	✓
45	คนไม่จำเป็น	อยู่ตรงนี้อาจเป็นคนที่คุณต้องการ	GETSUNOVA	✓
46	เขียนในใจ ร้องในเพลง	แม้ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน ฉันก็ยัง	DA endorphine	✓
47	ฤดูฝน	ในวันที่ฝนพรำ ใจฉันมันเบียดกับปอนด์น้ำหนัก	PARADOX	✓
48	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
49	หลมรัก	ต้องเจอต้องเจ็บต้องจำต่อทน	INSTINCT	✓
50	ทำดีไม่เคยจำ	หัวใจคนเราไม่นานก็ลืม ร้องขออะไร	COCKTAIL	✓

Signature Collection of แอน ธิดิมา

รหัสปก CD G0561046

วันที่วาง 10/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เสียงของหัวใจ	ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เปลว ที่ฉันนั้น	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
2	ฝันไป...หรือเปล่า	ไม่เคยจะคาดคิด ไม่เคยจะคาดฝัน	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
3	เลือกเป็นคนที่รักเธอ	ก็รู้ดี ว่าฉันนั้นเป็นเพียงคนที่รักเธอ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
4	จดหมายจากพระจันทร์	สวัสดิ์ดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
5	เพลงรัก	เคยได้ยินเสียงเพลงหนึ่ง	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน);คณิศกร เนตรบด	✓
6	คำถามจากเพื่อนเก่า	ต้องกลายเป็นแค่เพื่อนเก่า	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
7	จะรักฉันถึงเมื่อไหร่	ฉันไม่เคยสงสัย กับเวลาที่ผ่านพ้นมา	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
8	อยากเป็นคนเดิม	เคยเป็นคนๆ หนึ่ง ที่เคยใช้ชีวิตง่ายตาย	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
9	แค่คนที่รักเธอ	ไม่หวังจะยืนอยู่กลางใจเธอ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
10	ไม่เหลือใครอีกแล้ว	จะไปที่ไหนดี ไม่มีที่ให้ไป ไม่เคยต้อง	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
11	สงสัย	บอกตัวเองทุกวัน ว่าฉันเป็นเพื่อน	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
12	จากสายตา...จากหัวใจ	แต่ก่อนคืนวันที่มีนั้นมัวหม่น	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
13	ปล่อยมือ	ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
14	เจ็บซ้ำซ้ำ	ฟ้าแกล้งกันใช้ใหม่ ฟ้าจางใจใช้ใหม่	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
15	ฉันขอโทษ	ฉันขอโทษ ฉันโทษเธอ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
16	น้อยใจ	รู้ว่าเธอกับเขาเป็นแค่เพื่อนกัน	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
17	รักก็คือรัก	คนรักกันให้โกรธกันอย่างไรก็ยิ่งรักกัน	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
18	ยังเป็นฉันอยู่หรือเปล่า	ไม่กล้าที่ที่ใจฉันขอ อย่าเพิ่งโกรธ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
19	ยังไม่ชิน	จะทำอะไรก็คิดไม่มันใจ มันดแปลกไป	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
20	อย่างมากก็รักกัน	แค่ได้เป็นคนที่คุณเคยก่นอย่างวันนี้	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
21	รักใช้ใหม่	มันเกิดในหัวใจไม่ว่าจะเข้าใจ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
22	ลั่นคำขอโทษ	ความเป็นจริงก็รู้ตัวดี ว่าไม่มีคำพอใดๆ	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
23	หนังกาที่ที่ยาวนาน (ละครแม่ค้าขม)	ความจริงไม่เห็นกัน มันน่าจะได้	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
24	ไม่เคย ไม่คิดถึง	เวลาที่เธอมองฟ้าไกล เธอรูสึกตัวอยู่	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
25	คนไม่น่าสงสาร	ผิดมัย ที่ไม่เคยเรียกชื่ออะไร ผิดมัย	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
26	จะรักกันไปอย่างไร(Ost.waystop)	ตั้งแต่พบกันครั้งแรก มาจนวันนี้	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
27	โปรดไว้ใจ (ประกอบละครปัญญาชน)	ทุกครั้งที่เธอคิดระแวง	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
28	อริชฐาน (ภาพยนตร์บ้านฉัน...ดลภาวี)	ฉันไม่รักเธอเธอว่าอย่างไร	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
29	กันและกัน	ท้องฟ้าไม่เคยเดียวดายเมื่อมีความมากมาย	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน);ศิริศักดิ์ อิทธิพล	✓
30	เรามีเรา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอนใจ	ธิดิมา สดสนทร(แหวน)	✓
31	หุ่ฟาด	บอกอีกที่ได้ใหม่อีกสักครั้ง อยากจะฟัง	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน);รสรันต์ ดวงสร้อย	✓
32	แลกลใจ (ละครน้ำใสใจจริง)	ก็ไม่ว่าจะพอหรือเปล่า	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
33	ลองเชิงลองใจ	สิ่งที่ฉันทำให้ทุกสิ่ง นั้นเป็นความจริง	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
34	ได้ยินไหมพระจันทร์	ฉันหลงทางกับกาลเวลา ค้นหาใคร	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน);ศิริศักดิ์ อิทธิพล	✓
35	คือรัก	บอกได้ไหมรักแล้วทำไมต้องเป็นทกซ์	ไพรม์เลย์เกียรติ เขียวแก้ว(ปิ่น);ธิดิมา ประทุม	✓
36	ต่างคนต่างรู้	ถ้าวันนั้น ฉันได้เอ่ยคำนี้ สิ่งที่ดี	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน);ศิริศักดิ์ อิทธิพล	✓

แกรมมีโกลด์ ฮิตตลอดกาล ชุดที่ 3

รหัสปก CD G0261053

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
-------	----------	-----------	------------	---------------

1	อยู่ในใจเสมอ	ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอ้อมขุ เดิมคำว่า	ตาย อรทัย	✓
2	ฮักเจ้าคือเก่าเด้อ	คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอร์ต่อทางไกล	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
3	ตัวจริงประจำใจ	น้องเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกล้ชิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
4	ขอคนรู้ใจ	กลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนขับเหงื่อให้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
5	ขอหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ศร สินชัย	✓
6	แอบรักแอบคิดถึง	เมื่อได้เห็นหน้าเขาเพียงน้อยเดียว	ตาย อรทัย	X
7	รอวันของเรา	คอยบอกหัวใจว่าไม่ใช่วันของเรา	จักรพันธ์ ธรรมศิริโชติ (ก๊อท)	✓
8	หนาวแสงนีออน	มองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบ้าน	ต๊ากแดน ชลดา	✓
9	ผีเสื้อใจรายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
10	โลกของฝั่ง	โลกสดใสอันแสนกว้างไกล	เอิร์น สรรัตน์ดิگانต์(เดอะสดา)	✓
11	ฝากคำถามไว้กับดาว	คำคืนนี้ดาวยังสวย ยังส่องแสงประดับฟ้า	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
12	รักแฟนเก่ามากเท่าไร จะรักแฟนใหม่	เป็นเธอได้ไหม เข้ามาตามใจฉันที่	เจมส์ ชินกฤษ	✓
13	คิดถึงเธอ	ใจคนไม่แน่นอนมันยอกย้อน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
14	เป็นเพื่อนไม่ได้ หัวใจอยากเป็นแฟน	คนอยากเป็นแฟน ทำไม่ได้เป็นแค่เพื่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	หน้าจอรอสาย	โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย	ตาย อรทัย	✓
16	แต่..คนที่อายฮัก	คนตั้งใจถึงเสียใจจริงดอกสาว	มนต์แคน แก่นคูน	✓
17	ศิลปินดอกหญ้า	วิหคไผ่ผืน ดั่งศิลปินผกผืน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
18	ทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดิน	หนทางชีวิต มีมืดเหลือหลาย	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
19	จักรหรือจืหลอก	ฝนตกบ้านน้อง ฟ้ามบร่องต้มๆ	ต๊ากแดน ชลดา	✓
20	หนุ่มโคราช	อยู่กรุงเทพตั้งนานหลายปี	จักรพันธ์ ธรรมศิริโชติ (ก๊อท)	✓
21	ขอเจี๋ยครึ่งใจ	ความหล่อมั่งดา น้องเลยศึกษาประวัติ	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
22	รอสายใจสั่งมา	อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง ไม่ใช่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
23	รอที่ทันครพนม	สายลมพัดสำเมือคราหน้าหนาว	ตาย อรทัย	✓
24	คำสัญญาของหนุ่มบ้านนอก	ตั้งเิ่มดองบ้านป่า พลัดถิ่นมาเป็นใบดอง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
25	คอมทงที่นางรอง	ใจผู้สาวอำเภอนางรอง ถูกความหม่นหมอง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
26	หัวใจคิดฮอด	บ่มีอะไรแต่โทรหาเพราะว่าคิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
27	ตัวให้คิดฮอด	ฮ้ายคงบ่ฮักน้องอย่างจริงใจ สิ่งว่ากัน	ตาย อรทัย	X
28	ลูกทุ่งคนยาก	ผมจรรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
29	รักนอกหัวใจ	น้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	แคร์ด้วยหรือน้อง	แคร์ด้วยหรือน้องที่คนเขาบ่องนินทา	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
31	คิดฮอดรอกอดแม่	ก่อนนอนคิดฮอด บ่ได้กอดแม่บ้านแคไหน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
32	สัญญาหัวใจ	สัญญาหัวใจไม่ได้ใช้ปากกา เป็นเพียง	จักรพันธ์ ธรรมศิริโชติ (ก๊อท)	✓
33	สุดท้ายที่กรุงเทพฯ	อยู่บ้านนาดีๆ ไม่ว่าดีจึงหนีเข้ามา	เปาวลี พรพิมล	✓
34	จุมปลั่วลา	ลมจุมปลั่วได้ข่าวรวงจนเม็ดข้าวรวง	ต๊ากแดน ชลดา	✓
35	แก้วรอพี่	พี่จำพี่สัญญาบ่แล้วไม่มาแต่ง	ตาย อรทัย	✓
36	อาทิตย์ละวัน	ฉันรักเธอเหลือใจห้าม ฉันจึงไม่ถามถึงใคร	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
37	ถวน บขส.	ถวน บขส.ติดเครื่องชะลอ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
38	คำแพงปริญญา	สาม.หก สอบควิชาความรัก ส่อแวว	ตาย อรทัย	✓
39	คิดฮอดจนฝันเห็น	คิดนำดลลอด...คิดฮอดฮ้ายจนฝันเห็น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
40	แคร์ก็คิดใจแล้ว	เกิดมาชาตินี้ ได้เท่าตีกับฮ้ายก็พอ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
41	หนุ่ม น.ป.ช.	สายน้ำโขงแม่ไหลล่อง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
42	สาวเพชรบุรี	หนุ่มทุ่งกระโจมทอง	เปาวลี พรพิมล	✓
43	คาถามหานิยม	โอม..จะป้าคาถามหาระรวย ดลหัวใจ	จักรพันธ์ ธรรมศิริโชติ (ก๊อท)	X
44	เขามืออะไรกันแล้ว	เขามืออะไรกันแล้ว สิ้นแนวเสียแล้ว	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
45	สาละวันสงสารใจ	หัวใจแอบฮัก ฮัก บ่ กล้าปากยากใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
46	นักร้องบ้านนอก	เมื่อสรียนย้ายสนทยาหมั่นกกา	เปาวลี พรพิมล	✓
47	เด็กบีม	ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรี	ตาย อรทัย	X
48	จดหมายผิดซอง	พี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปรษณีย์	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
49	ติด ร.วิชาลิ้ม	วิธีลิ้มเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
50	ขอบคุณเธอที่ให้ใจ	ขบออกเธอได้เลยว่าคอดใจ	จักรพันธ์ ธรรมศิริโชติ (ก๊อท);ตาย อรทัย	✓

Signature Collection of ศรีศรีย่า

รหัสปก CD G0561031
วันที่วาง 10/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อีกนิดนึง	เบียดเข้ามาซิเธอ	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
2	สองเวลา	ถึงแม้เราจะห่างกันไป	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
3	น้อยไปอีกหรือ	น้อยไปอีกหรือที่ให้	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
4	แคว้งคว้าง	สดกลักลั่นยืนน้ำตาคลอ	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
5	ฝันเลื่อนกลาง	ไม่มีใครที่อยู่ข้างกาย	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
6	ไม่เหลือใครเลย	มันคงเป็นกรรมเป็นบาปที่ทำไว้	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
7	คืนอัศจรรย์	หาคทรายและท้องฟ้าคราม	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
8	รักเรายังไม่สาย	ใกล้กันอีกนิดนึง เราซึกจะเห็นห่าง	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
9	น้ำค้างในใจ	กับบางวันวันที่ดูมันร้อนแรง	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
10	เรื่องดีดี	ได้แต่ยิ้มทุกครั้ง เมื่อมองดู	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
11	เหลือแต่พื้นดิน	ยามร่อนก็เคยมีเธอ เป็นเหมือน	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
12	ที่เดิม	กลับมาในวันนี้ ที่ที่ตรงนี้	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
13	โกรธกันจริงหรือเปล่า	โกรธกันจริงหรือเปล่า	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
14	จดเธอไว้ในใจ	เขียนบันทึกไว้มาภมาย	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
15	เสียหายนตรงที่ใจ	ที่ให้เธอไป ไม่คิดอะไร	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
16	อยากหยุดเวลา	ฉันเริ่มจะใจหาย	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
17	ทรมาณ	พยายามจะฝันตัวเอง ฝันใจทำเป็นไม่ฟัง	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
18	ฝากชีวิต	ฝากชีวิตกับใครสักคน	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
19	อย่าทำอย่างนี้อีกเลย	สิ่งที่ฉันทำไปใจรู้ตัวผิด	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
20	อย่าห่วง	อย่าปล่อยเวลาให้เสียไป	ศรีศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓

21	อีกครั้ง	หลายครั้งที่ใจมันเจ็บเพราะคน	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
22	ตาก็รักกัน	เห็นคนสองคนที่มาเจอกัน	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
23	แปลกตรงที่หัวใจ	เพียงเจอกันคนเดียว	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
24	อยู่นาน ๆ ได้ไหม	เมื่อในวันที่ที่ฉันได้เจอเธอ	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
25	คือหัดถนัดองพิภพ	สองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยน	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
26	บ่วงรัก	แม้เราจะต่างด้วยกาลเวลา ความรัก	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
27	ดาวพระศุกร์	คืนนี้เป็นคืนเดือนแรม มองนภาไม่แจ่ม	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✗
28	ดาวแต่มืด	คือความงามสูงเสียดสูง	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
29	ผิดตรงไหน (ละครเจ้าสาวสลัม)	แต่อยากจะได้ใจใหม่ อยากรู้เธอสักคน	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
30	ทำไมไม่รักกัน	เป็นลิขิตฟ้า หรือกรรมที่ลงโทษฉัน	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
31	บุพเพสันนิวาส	เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✗
32	จากดาวคนละดวง	จากดาวคนละดวง เกิดมา	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
33	สิ้นแห่งชีวิต	ทุกคนแม้จะเกิดมาตั้งสีขาว	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
34	อยากบอกให้รู้ [สุดสายป่าน]	มองดูสายตา มองดูให้ดี	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
35	เพียงใจคงเดิม [ทัดดาว-บขยา]	เคยได้ลองหาว่ามีสักคนใหม่	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
36	รักเธอเสมอ	หากตราบนานที่ยังรักรักรัก	ศรีย่า ส่งเสริมสวัสดิ์	✓

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ปีแปดแดง ชุดที่ 10

รหัสปก CD G0561042
วันที่วาง 10/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ตัวไกล ใจฮักมัน	บ่ได้ไปหา เพราะว่ายางงานที่ท่า บ่ได้ใจดำ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✗
2	บุญผลา	บ่บ่าเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพ้อกัน	ไมค์ ภริมย์พร	✓
3	ถ่มน้ำองไว่ตรงนี้ละ	อ้ายเมื่อยบ่นอที่ต่องผินทน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
4	เก็บเศษแก้ว	ดวงตาชื่อ ๆ นี้หรือคือคนนอกหัก	ไมค์ ภริมย์พร	✓
5	จดหมายฉบับสุดท้าย	แม่นหากเธอได้อ่านจดหมาย	ค่าย อรทัย	✗
6	แค่อ้ายหวั่น	บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
7	อย่าให้เขายึดต่อ	เป็นหยิ่งคือเฮ็ดแนบนี้ มันบ่ดีสู้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
8	ยุ่งนางคอย	มองลิบล้อแล้วทิวหนา ใกล้คำยาสนธยา	ค่าย อรทัย	✗
9	ยังจำ...ทุกสิ่งทีเธอสิม Cover	ถอยมาไกลตั้งตัวอ้าย ตั้งแต่วันออกหัก	เจมส์ จดรงค์	✓
10	บ่ฝันใจฮัก	ถักเจ้าถักไป แต่อ้ายกะยังฮักเจ้าอยู่	ลำเพลิน วงศกร	✓
11	ถ่มน้ำองไว่ตรงนี้ละ	บ่ได้ไปหา เพราะว่ายางงานที่ท่า บ่ได้ใจดำ	เต๋า ภคศิลป์	✓
12	คิดฮอดสาวฟิงสา(ล.ดาวจรัสฟ้า)	สะแสมหัวใจปานไฟรี่ อ้ายยืนเทิ่งเวทีย	ตุ้มตุ้ม ยศนา ปะงอกกลาง	✓
13	โลโซบ่รัก(ล.ดาวจรัสฟ้า)	สะคิดหยิ่งหลายให้มันยาก สวากคนนอกหัก	หนึ่งธิดา โสภณ (หนานา)	✓
14	เอาตัวไปเทิร์น(ล.ดาวจรัสฟ้า)	เอาตัวไปเทิร์น เอาตัวไปเทิร์น เอาตัวไป	ลิ้ม พงกษา	✓
15	บ่กล้าบอกคร (แต่หนักกล้าบอกอ้าย)	ครภรรยาไทยเคยให้เขียนเรียงความ	หนึ่งธิดา โสภณ (หนานา)	✓
16	เบอร์โทรชี้ตัว(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ให้เบอร์มือถือ คือ คือ บ่ จริงจัง	ลิ้ม พงกษา	✓

เพลงฮิตฟังดีดครก 2

รหัสปก CD GX0261054
วันที่วาง 10/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	รู้ตัวไม่ตี	ฉันแคคนทีเธออาจมองไม่เห็น ฉันแคคนที	GETSUNOVA	✓
2	วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Wood)		แม็กซ์ เจนมานะ	✗
3	เพื่อนร่วมทาง (ละครมหาชน The Se)	ไม่ว่าความฝันจะไกลซึกเท่าไร ก็ไม่	บอย Peacemaker	✓
4	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	✗
5	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งทีที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
6	ทรานตัวเอง	ไม่รู้ว่าไม่วันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ว่า	สพล พัทธวิรัช (เบล)	✓
7	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
8	ครั้งหนึ่งไม่คิดถึง	ผ่านมาก็ครั้งทีเธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
9	บทใดทุกที	เจ็บและขำมาก็ครั้ง พลาดและพลังมาก็ทน	มาดิง ระดับดาว	✓
10	บทสุดท้าย	ต่างก็เคยคิดหวังในรักมา เคยหลับหลับตา	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
11	มีแฟนแล้ว	เธอก็มีคนของเธอ เธอก็อยากจะมีเธอ ไม่ต้อง	ปราโมทย์ ปาทาน;จิรายุทธ ผลิประการ	✓
12	โทษทีเอาแต่ใจ	Nothing I can say	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
13	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยทีจะรักใคร	THE MOUSSES	✓
14	เธอเก่ง	ท่ามกลางพายุฝนทีใหม่กระหน่ำท่ามกลางเงา	Jetset'er	✓
15	เมื่อวาน	ฝัน ต่างบอกฉันทีบอก ว่ามันนานแล้ว	ไฉด ปราโมทย์	✓
16	เรื่องทีขอ	ขอบคุณทีเธออยู่ ขอบคุณทีไม่ห่าง	ลลา	✓
17	น้ำคิงพระจันทร์	รักฉันรักเธอ และรู้ว่าเธอรักฉัน จะมี	Jetset'er	✓
18	แพ้ทาง	ทำไมเธอต้องยิ้ม ทุกทีทีเดินสวนกัน	LABANOON	✓
19	รัสนีเขา	ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ทีไหน	KLEAR	✗
20	เปล้า		ตัน ธนชิต	✗
21	ฝันตัวเองไม่เป็น		นนท์ ธนนท์	✗
22	อยู่ที่ใจ	สิ่งหนึ่งทียังตามหามานาน แคสิ่งเดียว	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
23	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร	DA endorphine	✓
24	เธอไม่เคยรู้ [ชายไม่จริง]	รักเธอแต่เธอไม่เคยรู้ ฉันรักเธออยู่	ใหม่ ดาวกา	✓
25	SKY & SEA	มองทีมนเดิมเดิม อยู่ตรงทีเดิมเดิม	ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✓
26	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ทีควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
27	รักเธอให้หน่อยลง	ฉันรู้ทีว่าควรรักเธอให้หน่อยลง	ทราย ฟาเรนไฮต์	✓
28	เจ็บไปรักไป	เสียงทีเธอออกคำว่ารัก จากวันนั้น	Yes'sir Days	✓
29	สิทธิ์ของเธอ	หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
30	แหล็ก	ผ่านคืนวันทีเหมือนดังความฝัน เพราะ	Season Five	✓
31	รักแท้ไม่มีจริง	และแล้ว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง	นม MUZU	✓
32	ทางของฝัน(Dust)	อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย จากตรงนี้	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
33	ใจหนึ่งก็รัก อีกใจก็เจ็บ	มีทางสองทางทีให้ฉันต้องเลือก	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
34	ยิ่งรักยิ่งห่าง	เหตุผลเป็นร้อยเป็นพันทีเจอ ทำให้เธอ	สิงโต นำโชค	✓
35	เจ็บแต่ไหนก็รักรักอยู่ (ล.อย่าลืมฉัน)	รักของฉันอาจดูไม่รั เพราะรักของฉัน	ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓

36	ความเจ็บยังคงหายใจ	อากาศที่มองไม่เห็น ไขว่ขว้าไม่มี	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
37	ยิ่งคุยยิ่งเหงา	ในบางครั้งบางครั้ง อาจเหงา	ณัฐ ศักดาทร	✓
38	Bad Valentine	มองคนมีความรัก มองไปก็ยังมี	กัน นภัทร	✓
39	แอมเหงา	ทำตัวตามสบาย เหมือนเซ่นทกที่	เกียรติศักดิ์ อุดมภาค(เสนาหอย)	✓
40	Would u please...	ตั้งแต่ได้เจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
41	การเปลี่ยนแปลง	ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอที่กับความรัก	ปองกุล สิมซึ่ง(ป้อป)	✓
42	คุณและคุณเท่านั้น	เห็นใครๆเขามองว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ	แกงส้ม ธนทัต	✓
43	อ้าว	บิบบี้เข้าไป บิบบี้มาแล้วบิบบี้มีอัน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
44	ด้วยความปรารถนาดี	แม้ปลายทางจะจบตรงที่จากลา	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
45	ปล่อย	เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวที่ทิ้งไป	ป้อป ปองกุล	✓
46	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล;LABANOON	✓
47	คนมีเสน่ห์	เฮ เธอ ทำไมตัวเธอถึงดีตา โอ้แมงมาขา	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
48	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
49	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องนภา ให้ไกลจนลับสายตา	25 Hours	✓
50	แสงสุดท้าย	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	BODYSLAM	✓

ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ฮิตมาราธอน ชุด 6
รหัสปก CD GX0261049
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ท่าช้า
1	กอดจูบลูกคล้ำ		วง L.ก.ส.	X
2	รักควายควาย		มิน เจาก๊วย;มีว ไม่ขีดไฟ	X
3	ฉันไม่มี		T T	X
4	เข็ญ		วง Fin	X
5	ดอมนี่ไม่รักษา		วงเปิดเกมส์	X
6	ไม่ต่างกัน		วง กางเกง	X
7	นิสัยหรือสันดาน	กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา	แสน (นากา)	✓
8	เก่าใคร ใหม่เรา	จะไม่สนใจอะไรถึงเออจะเคย	ดาโอ้ วงเซอร์;เดวิด อินธี	X
9	ความรักกำลังทำงาน	ความห่างไกลไม่ใช่ต่างกัน	เสถียร ท่ามือ	✓
10	อะไย	วาเลนไทน์ ไลแจกดอกไม้ ไม่มีใครเอา	นายสน	✓
11	ชื่อทุกเลข ยกเว้นเลขที่ออก	ชื่อทุกเลข ยกเว้นเลขที่ออก เจ้าพ่อก็ชื่อค	แซม แซมรัมย์	✓
12	7 นาที		วง L.ก.ส.	X
13	ปิดตาข้างนึง		ทรงไทย	X
14	เกลียดแฟนเก่าเธอ		วง Fin	X
15	แฟนคนใหม่		วงกลม	X
16	รักหนักหนีน		วงพัทลุง	X
17	เราไม่น่ามาเจอกันเลย		วง กางเกง	X
18	ต้นจิวกลางหัวใจ	เธออยู่กับเขามาตั้งนาน แล้วมาบอก	แสน (นากา);วง L.ก.ส.	✓
19	กัญแจสารอง	ฉันเองดีไม่พอ เธอรอฉันไม่ไหว	เดวิด อินธี;วงกลม	✓
20	ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ	จำไม่ได้เธอ เราเลิกกันแล้วมันจบไปแล้ว	กล้วย แสตมป์	✓
21	หัวใจมันง่าย	มันก็ดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บชะบัง	นายสน	✓
22	ใจพังพัง		วงซี้ด (Zeed)	X
23	คนเย็นชา		สกายพาส	X
24	อยากพบบั๊นฟ้า	อยากพบบั๊นฟ้าเข้ามาซักครั้ง	เสถียร ท่ามือ	✓
25	กรุณาฟังใจจบ	มีเวลาสักสองสามนาทีใหม่ ถ้าเธอไม่ยุ่ง	แซม แซมรัมย์	✓
26	เจ้าชายท่ายข่อย	ลจรดเมสเดินเข้าขอยดึกๆ หล่อย่างเรา	รวมศิลปิน	✓
27	ข้างหลัง		วง L.ก.ส.	X
28	จับเธอแก่ฝ้า	ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอนั้นอยากจะไป	วงกลม;แสน (นากา)	X
29	เสร็จแล้ว	พูดจาจะจำอ่อนหวานอ่อนน้อม	วง L.ก.ส.;แซม แซมรัมย์	X
30	น้ำได้ศอก		สกายพาส	X
31	อยากแข่งแต่ต้องแกล้งยินดี	เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์	กล้วย แสตมป์	✓
32	รักหมดใจ ใจหมดรัก	ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ	เจมส์ ชินกฤษ	✓
33	ก็ครั้งก็ไม่เข็ด	ผู้หญิงใจร้าย ผู้หญิงหลายใจ ยังม่ีกัใหม่	แซม แซมรัมย์;ดาโอ้ วงเซอร์	✓
34	เจ้านายครับ	ถ้าหากผมตาย เจ้านายจะอยู่ได้ไหม	แสน (นากา)	✓
35	พจน์นี่เธอคงรัก	มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไม่รักฉัน	ด็ก วรรณกรณ	✓
36	ยอมเป็นตัวแทนก็ได้	เรามีกันให้อ้อมแขน เพราะแฟนของเธอ	เสถียร ท่ามือ	✓
37	คืนนี้เหงาเท่ากันไหม	ฟ้าเบื้องบนคืนนี้ไม่มีจันทร์ แต่บนนั้น	โกไข่;นายสน	✓
38	ถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ไหม	ค้นหาวิธีรักเขาให้ดี ใจพี่คนนี้เอาใจ	แซม แซมรัมย์	✓
39	รักแฟนเก่ามากเท่าไร จะรักแฟนใหม่	เป็นเธอได้ไหม เข้ามาตามใจฉันที่	เจมส์ ชินกฤษ	✓
40	เธอคนนี่คือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ	เป็นโชคชะตาพาเธอคนนั้นเดินเข้ามา	กล้วย แสตมป์	✓
41	ฟ้าขีดเส้น	เธอและนายรวมทั้งฉัน ไม่รู้สวรรค์	แสน (นากา);ดาโอ้ วงเซอร์	✓
42	ห้ามไม่ได้หรือความคิดถึง	ลมก็ยังพัดไป น้ำก็ยังไหลอยู่	ด็ก วรรณกรณ	✓
43	โชคดีที่มีเธอรัก	ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน...ขอบคุณ	เสถียร ท่ามือ	✓
44	ความคิดถึงกำลังเดินทาง	ความคิดถึง ไม่โทรก็ถึงเพราะคิดถึง	โกไข่	✓
45	น้องสาวคนล่าสุด	เมื่อรักของเราลงด้วยความเข้าใจ	แซม แซมรัมย์;วงกลม	✓
46	ที่หนึ่งคนสุดท้าย	หากเธอยังไม่พร้อม มีฉันคนเดียว	กล้วย แสตมป์	✓
47	หึงไม่ได้หวังไม่ได้	เขากอดตรงไหนเธอ เขากอดตรงไหนเธอ	เจมส์ ชินกฤษ	✓
48	ไปที่ชอบที่ชอบ	ก็ชอบใจที่คิดถึง แต่บอกเลยว่าฉันไป	แสน (นากา)	✓
49	อย่างน้อยก็ได้รับรัก อย่างมากก็แค่เจ็บ	ยังคาราคาซังอยู่ในหัวใจ เสียบบอกเธอ	เดวิด อินธี	✓
50	จับเธอมาจับ	หรือว่าเรานั้นไม่เคยได้ทำบุญกันเท่าไร	แซม แซมรัมย์;วง L.O.G	✓

The Masterpiece
ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาพาณิชย์
รหัสปก CD G0561044
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ท่าช้า
1	รักเธอนิรันดร์ (รอยรักรอยอดีต)	ได้ยินเสมอ นีเธอใช่ใหม่ หรือเสียงใบไม้	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาพาณิชย์	✓
2	แทนใจ (เพลงผับอก)	คำเป็นหนึ่งคำ เลือกมาทุกคำแทนใจ	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาพาณิชย์	✓

3	เพียงหนึ่งคำ	เดี๋ยวตายอ้างว่าง ท่ามกลางผู้คน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
4	ผิดถูกไม่รู้ (ละครพินัยกรรม)	ยิ่งใกล้ยิ่งชิดยิ่งคิดจะใกล้กว่าใครทุกคน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
5	ไม่ขอให้เหมือนใคร	หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
6	คำสัญญาจากปากฟ้า [รอยรกรอยอดีต]	อยากให้ความบนฟ้า คอบลงมาให้ใหม่	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
7	เก็บอยู่ในหัวใจ	คืนอาจจะหมุนผ่าน วันอาจจะหมุนเวียน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
8	คู่ไม่ครบ	เหมือนเราอยู่คนละฟ้า อยู่คนละชั้น	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
9	คิดถึง	ตั้งแต่นั้นที่ฉันและเธอเจอกัน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
10	อย่าทำคืนที่สุดท้าย	อย่ามาทำคืนที่สุดท้าย อย่าแสร้งห่วงใย	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
11	หัวใจให้เธอ	จากชีวิตที่เหมือนไม่จี๊ดหมายปลายทาง	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
12	ฉันยังเหมือนเดิม	ไม่รู้ทำไม ฉันจึงได้พบเธอ แม่เพียงแรกเจอ	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
13	รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ	วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลื่อนกลาง	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
14	ระหว่างเรา (ละครเล่นหมกเรศ)	ระหว่างเราดูเหมือนใกล้กัน แต่ไม่มีวัน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
15	เธอไม่เคยรู้ [ชายไม่จริงฯ]	รักเธอแต่เธอไม่เคยรู้ ฉันรักเธออยู่	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
16	ถ้าหากจะรักใครใหม่อีกครั้ง	อะไรที่ทำไมมาพบเธอ อะไรจากเธอ	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
17	ฉันมีเธอ [สาวใช้หัวใจซิดาโก]	ไม่เคยคิดเสียใจกับวันนี้ บอกตัวเอง	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
18	กว่าจะรู้	ไม่มีคำว่ารัก จากใจที่ด้านชา	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
19	อย่าให้ถึงวันนี้เลย (Acoustic Version)	คืนนั้น คืนที่นอนฝัน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
20	ศรัทธาในรัก (ละครหมกกลายเมฆ)	เพราะเรามีชะตา ถึงได้มาพบกัน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	X
21	ถ้านี่คือรักแท้ (ละครอธิษฐานรัก)	ห่างกันคนละฟากฟ้า เรายังได้มาพบกัน	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
22	เสียงของหัวใจ	ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เปลว ที่ฉันนั้น	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
23	ของขวัญ	ไม่ว่าสิ่งไหนที่ฉันพอใจ ไม่ว่าอะไร	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
24	อยากบอกกว่ารักเธอ	อยู่กับความเสียดาย อยู่กับใจที่	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓

รวมฮิต 15 ปีทอง ด่าย อรทัย
รหัสปก CD G0561043
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ลิเท้น้อยให้บอกแทน	แปลว่าหยิ่งน้ออ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ด่าย อรทัย	✓
2	จดหมายฉบับสุดท้าย	มันหากเธอได้อ่านจดหมาย	ด่าย อรทัย	X
3	ทรงนางคอย	มองลิบลิวแล้วทิวหนา ใกล้คล้าย่าสนธยา	ด่าย อรทัย	X
4	น้ำตาหยดยิ่งกด like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง ปีได้	ด่าย อรทัย	✓
5	ฝากพรรณีไว้กับอ้าย	อ้ายสูบว่า..ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ด่าย อรทัย	✓
6	เจ้าชายของชีวิต	จริงจังแค่ไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า	ด่าย อรทัย	✓
7	บอกรัก..แต่ปฏิเสธว่ารัก	บใกล้บไกล แต่เหมือนหายไปจากชีวิต	ด่าย อรทัย	✓
8	อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที	ลืมกันง่ายดึกเนาะ นี่ปคนเคยอีกกัน	ด่าย อรทัย	✓
9	ฮักมากแค่ไหน เมื่อคนหมดใจต้องปล	อย่าหนักใจเด้อ ถ้าเจอทางไปไหนออก	ด่าย อรทัย	✓
10	เธออดกับใคร บนหัวใจของฉัน	ถึงยังไม่รู้..ว่าเขาเป็นใคร แต่รู้สึก	ด่าย อรทัย	✓
11	เจ็บก็ได้ถ้าอ้ายอยากจบ	ตั้งแต่รู้ว่าอ้ายแอบไปมีเขา น้องก็เฝ้า	ด่าย อรทัย	✓
12	กด Like ให้แน่นเด้อ	ส่งความสุขผ่านเฟซบุคขึ้นกระดานของอ้าย	ด่าย อรทัย	✓
13	ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ	เจ็บแค่ไหน ต้องยอมแค่ไหน ใครเขา	ด่าย อรทัย	✓
14	คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไม่ซื่อ	ก็คิดว่าใช่ที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร	ด่าย อรทัย	✓
15	รู้ว่าเขาหมดใจ...ทำไมยังฮักเหลือเกิน	หาเศษความจริงใจ จากแววตา	ด่าย อรทัย	✓
16	เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น	เรียนจบแค่ ม.ปลาย อ่านใจคู่ชายบ่ออก	ด่าย อรทัย	✓
17	มือได้ลิดลิดฮอด	จั่งแมนเฮ็ดให้รอ นานแท้หนอ น้ออ้าย	ด่าย อรทัย	✓
18	ย่านอ้ายบ่ฮัก	ย่านอ้ายบ่ฮัก ย่านอ้ายบ่ฮัก โอ..	ด่าย อรทัย	✓
19	โทรหาแทนเด้อ	โทรหาแทนเด้อ จำเบอร์โทรน้องได้บ่	ด่าย อรทัย	✓
20	กินข้าวหรือยัง	กินข้าวแล้วยัง กำลังเฮ็ดหยิ่งน้ออ้าย	ด่าย อรทัย	✓
21	ดอกหญ้าในป่าปูน	หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่า เก่า	ด่าย อรทัย	✓
22	ขใจกันหนาว	เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน	ด่าย อรทัย	✓
23	วันที่บ่มีอ้าย	ฟ้าเฮ้อย มีไว้เฮ็ดหยิ่ง ถ้าอ้ายบ่มี	ด่าย อรทัย	✓
24	เหตุผลที่ทนเจ็บ	มือได้น้ออ้ายจะพล เห็นวาร์ปหลอ	ด่าย อรทัย	✓
25	คนใกล้เมื่อใกล้บ้าน	คนแรกที่ใจนึกเห็นหน้า ยามเจอปัญหา	ด่าย อรทัย	✓
26	โอ.เค.เนาะ	โอ เค เนาะ จำได้ บ่ อ้ายเคยบอกใจ	ด่าย อรทัย	✓
27	หน้าจอรอสาย	โหดเพลงรอสายที่มีความหมาย	ด่าย อรทัย	✓
28	เป็นห่วงเด้อจ่า	งานหลายน้อจ่า บเห็นโทรหาคือเก่า	ด่าย อรทัย	✓
29	ส่งใจมาใกล้ซิด	ส่งใจที่ห่วงหาโดยสารมากับความห่วงใย	ด่าย อรทัย	✓
30	แอบรักแอบคิดถึง	เมื่อได้เห็นหน้าเขาเพียงหน้าเดียว	ด่าย อรทัย	X
31	เต็มใจให้	ฉันรู้ควรรักเธออย่างไร เพราะรู้	ด่าย อรทัย	X
32	ขอแค่รู้ข่าว	ในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้ว	ด่าย อรทัย	✓
33	ดาวเด่น ม.ต้น	หางเครื่องชีวิตคราว สาวนักเรียน ม.ต้น	ด่าย อรทัย	✓
34	ทรายกับทะเล	จะเหนื่อยเพียงไหน จะทขยเพียงใด	ด่าย อรทัย	✓
35	มาจากดิน	คนมาจากดินบ่เคยลืมกลิ่นความจน	ด่าย อรทัย	✓
36	อยู่ในใจเสมอ	ขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอ้อมชู เดิมคำว่า	ด่าย อรทัย	✓

Signature Collection of
กรม ทรงสิทธิ์
รหัสปก CD G0561045
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ซิดเส้นใต้	ห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
2	เต็มไม่เต็ม	ใครมา เป็นอย่างไรฉัน ก็คงมีวันท้อแท้	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
3	เก็บกด	บอกคำไหน ยังไง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
4	ไม่เคยไม่รักเธอ	อยากบอกกว่าฉันไม่เคยไม่รักเธอเลย	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
5	ทะเลกลางใจ	หลายครั้งที่คนบอก	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
6	อยากรู้ไหม	อยากรู้ไหม ทำไมที่เราคบกัน	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
7	อยากบอกให้รู้	คำคืนนี้เธอคงเจ็บช้ำเดียวตาย	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
8	พอเสียที	พอเสียที เรื่องนี้มันควรเพียงจะพอ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
9	ปล่อยมือ	เราเคยเคยคำสัญญาว่าเราจะรัก	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓

10	ชื่อเวลา	จากเพียงคำบางคำ ที่เรานั้นพูดจากปาก	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
11	ถ้าหาก	มอง..ไกลสุดท้องฟ้า ช่วงเวลาที่ฟ้านั้น	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย์ นวพันธ์	✓
12	ขอลืมคำ	ฉันไม่ลืมสัญญาที่ฉันเคยมี	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
13	วันใส ๆ	ฟ้าใส แดดไกลๆ สิจางๆ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
14	รักเราไม่เก่าเลย (รักของเราที่ยังใหม่)	จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
15	ต่างคนต่างใจ	คนสองคน ใจสองใจ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
16	คิดถึงและเป็นห่วง	จะอยู่แห่งไหนจงอย่าได้ไหวหวั่น	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✗
17	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
18	ขอเพียงจำไว้	อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
19	เคยไหม	เมื่อมันไม่อาจยัง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
20	ใจหาย	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคย	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
21	ขาดๆ เกินๆ	ขาดๆ เกินๆ จะทำ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
22	สวยเกรดซี	จะมีใครบอกเธอหรือเปล่านั้น	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✗
23	ไม่มีเธอ..ไม่มีวันนี้	เธอเพียงคนเดียว เธอเป็นคนทำ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
24	ขอแสดงความนับถือ	หลอกกันเสียจนไม่มี	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
25	หากันจนเจอ	สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่คุณคอย อาจดูเหมือน	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย์ นวพันธ์	✓
26	น้ำตาลไข่มุก (ละครมาลัยมิก)	คงไม่มีใครรู้ และจะเข้าใจ ความรัก	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
27	สายชล [สัดฟ้ามาหารัก]	เหม่อมองดูสายน้ำวน	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✗
28	เขลยศักดิ์ (ละครเขลยศักดิ์)	บาปกรรมชักรา หรือว่าฟ้าลงทัณฑ์	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
29	แคศึบ	แคศึบเท่านั้น ฉันโหงงง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
30	คนละภพ	อยู่กันคนละภพ เหตุใดหนอจึงได้พบ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
31	เพื่อใจไว้ (Acoustic)	ฉันยิ่งเต็มใจถ้าหากเธอจะกลับมา	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✗
32	ลมเอ๋ย	ลมเอ๋ย เพียงเชยกลีบเลยผ่านไป	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
33	ยังมีฉัน	หากเธอสืบสานกับทางที่มุ่งไป	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
34	กันและกัน [สามหนุ่มมสมาย]	เมื่อวันเวลาล่วงเลย รอบตัวเรา	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แห่งท	✓
35	จากคนละมุม (ปี 36)	ก็เหมือนจากคนละมุม ไม่เคยคิด	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แห่งท	✓
36	สามหนุ่ม สามมุม (ปี 35)	คนละมุมเดียวกัน สารพันจะเห็นไป	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แห่งท	✓

GMM Grammy New Release Vol.3

รหัสปก CD G0561056
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เรา	ปอกลูก สิมซิ่ง(ป๊อป)	✓
2	Good Morning Teacher	ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
3	คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)	Hello ตอนนี้ทำอะไรอยู่ อยู่กับใคร ที่ไหน	ไฉด์ ปราโมทย์	✓
4	ให้ฉันเข้าไป		C/O GO! (ซี/โอ โก!)	✓
5	เกลียด	พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว	The Yers	✓
6	คนสุดท้าย		The Pisatband	✓
7	หยดนี้ให้เธอ	อะไรที่พัดผ่านมา มันก็จะผ่านไป	I Hate Monday	✓
8	หัวใจที่เปื้อนใจ(Film Version)	ดีดุดันคำคืนนี้ บรรยากาศศตึกกว่าคืนไหน	คชา นนทพันธ์	✓
9	ดาวเหนือ (Pole Star)		YOUNG MAN AND THE SEA	✓
10	รอฉันหรือเปล่านั้น	เหตุที่ฉันไม่มีใคร เพราะฉันไม่ลืมเธอ	Bankk Ca\$h	✓
11	ถ้าหัวใจมีมือ	ฉันคงไม่ใช่สิ่งจำเป็น ถึงเวลาต้องบอกลา	วงงโคก	✓
12	ใครสักคน (ล.สายเลือดมาลัย)	เคยมีบางคนที่ฟ้าบังเอิญให้เจอกัน	พลอยชมพู	✓
13	รับได้ไหม	เธอ คนที่ดีพร้อม วันนี้อยู่ยอมทุกอย่าง	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
14	ปีกเล็กเล็ก	อยากเอาคำว่ารักในใจ ที่ฉันมีมากมาย	วงซงโคมอย	✓
15	รอเธอกลับมา	ประตูปังเปิดรอ สิ่งของของเธออาจไว้	The Answer	✓
16	ครั้นเหงา	ในวันที่พบเจอคนมากมายจนตายแต่ปลายนิ้ว	โอบอ ประพทธ์	✓

อีสานฮิตติดกระแส

รหัสปก CD GX0261045
วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อีหล้าขาแดง		จินตหรา พูนลาภ	✗
2	โห้งอง(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ละพอดแต่เปิดผะผานกั้ง สาวหมอลำล้าพาม่วน	หนิงธิดา โสภณ (หนูนง)	✓
3	โจรตัวใจ	จับเข้าคุกสำเนา เทียวมาล่อ เทียวมาลั่ว	ค่าย อรทัย;ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	คู่ใหม่		ศร สินชัย	✗
5	โชคดีเต๋อ...ผิวเก่า		ดอกรัก ดวงมาลา	✗
6	บ่แม่นบ่ฮัก		แซ็ค ชุมแพ	✗
7	กลับลำสาหล้า (Cover)	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
8	กลับลำสาอำ้ย	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
9	ถิ่มอำ้ยไว้ตรงนี้ละ(Cover)	เจ้าเมื่อมันบ่ต่อต้องผินท	ตรี ชัยณรงค์	✓
10	ก่อนลีไป	อยู่ซื่อซื่อเจ้าจะมาเส็ดแบบนี้ อยู่ซื่อ	พี สะเดิด	✓
11	หมอนใบเก่า	ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา	อ๊อด ศุภกร พัดศรี	✗
12	คิดฮอดทุกคน	น้องนิตอตรน่องพรขอนแก่น	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
13	สุดท้ายอำ้ยกะตัว	เบิ่งรูปเก่า รูปที่สองเฮานั้นถ่ายเก็บไว้	ค่าย อรทัย	✓
14	2 คนลีได้บ่		คู่แฝดโอเอ;เอ๋ พัทธพร	✗
15	เมียเต๋อบ่แม่นซื่อ		ดอกรัก ดวงมาลา	✗
16	ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า)	บ่ได้ออยู่เทิงฟ้า ก็แค่ผู้หญิงธรรมดา	ค่าย อรทัย	✓
17	อยากเป็นเขยลาว		คู่แฝดโอเอ	✗
18	หรงนาหรงนาง		มนต์สิทธิ์ คำสร้อย	✗
19	ลำเต๋อซิ่ง เต๋อจอย		จินตหรา พูนลาภ	✗
20	ฮักอำ้ยกะฮัก ฮักเขากะฮัก	กะฮ้อยว่ามันบ่คือ กะฮ้อยมันบ่แม่น	เอิร์น สรณัดิกันต์(เดอะสตาร์)	✓
21	ให้อำ้ยตายผู้เดียว	แนมเบิ่งหน้าเจ้าของ ยามอำ้ยสองกระจก	เดวิด อินธิ์	✓
22	คำขอ		กั๋ง สุภาพร สายรักษ์	✗
23	หมาอำ้ยรล		เอ อนุชา	✗
24	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓

25	ก้อนซีฟ่า	อยู่ใต้ฟ้ากะบ่ได้ยานฝน ฮักผู้กลางคนเลยบ่	เต๋า ภูศิลป์	✓
26	อาลัยบัวเขียว	อ้ายเหงา...เหมือนข้าวขาดฝนต้นเขียว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
27	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ใหม่ชั่วคราว	ตาย อรทัย	✓
28	มาหยง ดอนนี่ (สวนทาง)		แซ็ค ชุมแพ	X
29	หยามเกา		ไอลิน อภินันท์	X
30	เพชฌกัลาไลค์ โลกบ่กล้าแอด	รู้ตัวดี บ่มีสิทธิ์เลยทกด้าน รู้ว่า	เน็ค นฤพล	✓
31	เมียน		กิง สุภาพร สายรักษ์	X
32	ซัด ข้าว	แต่อยากบอกบ่ได้ขอมเที่ยว	หญิงส์ ศรีจุมพล	✓
33	3 คอร์ดซอดแรง		ค้แฝดโอเอ	X
34	เคยต่อหัวใจ	โสมงคือน้ำในขัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
35	มนต์รัก ต.จ.ว.	เมื่อแลงว่างบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจักน้อย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
36	บอกรัก...แต่บ่รู้สึกว่ารัก	บ่ใกล้บ่ไกล แต่เหมือนหายไปจากชีวิต	ตาย อรทัย	✓
37	คนบ่มีใจ	โหนบ่อดคิดซอด แคอดกับเต็มใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
38	ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ	ขอยถามหัวใจเจ้าให้อ้ายแทน ว่ายังแคร์	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
39	ช่วยซอดหลมฝังถ้ายังสงสาร	สภาพของอ้ายตอนนี้ คือฮิลส์คือจั่งฝัน	ศร สินชัย	✓
40	น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม	ตั้งกันง่าย ๆ เห็นน้องเป็นบ่โอดิม	เวียง นฤมล	X
41	อย่าเอาน้ำตามาตัวอ้าย	อ้ายบ่แมน บ่แมนคนที่เจ้าหวัง เมื่อทก	เจมส์ จดรงค์	✓
42	สตรีหมายเลข ๑	ให้เป็นทีหนึ่งแต่หมายถึงการมีทั้งสอง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
43	เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ	ไม่อยากรู้หน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
44	เจ็บก็ไต่ถ้าอ้ายอยากรจบ	ตั้งแต่รู้ว่าอ้ายแอบไปมีเขา น้องก็เฝ้า	ตาย อรทัย	✓
45	อ้ายฮักเขาแล้วแมนบ่	รู้ตัวหรือเปล่า ว่าอ้ายพดถึงเขาบ่่อยๆ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
46	ที่พึ่งคนไกล	คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสุดท้าย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
47	บ่ตาย...แต่อ้ายเจ็บ	หละเจ้าแต่งงานอ้ายนอนให้	ศร สินชัย	✓
48	มักสาวดาวเด่น	อ้ายบ่แมนแฟนคลับบ่กรัง มาจอบสอง	เจมส์ จดรงค์	✓
49	จี๋หยอย	โอด เพื่อนเฮย คือตั้งเคยกันนั้น	พี สะเดิด	✓
50	หนีข้ามลำซิ่ง	เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะท่าน เขคอิน	ส้ม พงศษา	✓

Rock Never Die 2

รหัสปก CD G0261062

วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	วัดใจ	มีคนมากมาย ต้องการจะหยุดฉัน	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
2	I WANNA LOVE YOU	เห็นตัวเธอเจอกันมานานัก	LOSO	✓
3	ล้มหล่น	คิดแล้วปลื้ม แทน	ไมโคร	✓
4	ลาออก	นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน	บิลลี่ โอแกน	✓
5	ต้องการด่วน	โศกเดียวเดียวตาย ทั้งไกล	ศักดา พัธสนธิ์;อินคา	✓
6	สายล่อฟ้า	ไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้า	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
7	หมิ่นฟ้าเรนไฮด์	ก็อยากจะทำเองตัวเอง	ไมโคร	X
8	เย่ เย	รู้ไว้เหอะ ถ้าเธอไปดีและมีสุข	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
9	ซึ้ง	ยิ้มให้กับฉันหน่อย แต่ทิ้งเล็กน้อย	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
10	ผมไม่ใช่วี	ใครจะส่งไป ใครจะส่งมา	FLY	✓
11	สาหัส	ฉันมีเรื่องหนึ่งฮึดฮัดใจ ฉันมีเรื่องใหญ่	LOSO	✓
12	กุ่มใจ	ไม่รู้ไปโกรธใครมา ไม่พดไม่จา	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
13	คิดอะไรอยู่	อยู่ๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
14	เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย	ใครเป็นอย่างเรา คงต้องรู้ว่า	นูโว	X
15	เพลงลูกกรุง	พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
16	มันก็ยั้ง งง งง	แปลกใจ แปลกใจที่	ไมโคร	X
17	ชมชาน	เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ	LOSO	✓
18	กระดลั่น	เธอขอให้ฉันพูดอีกทีได้ไหม ทั้งที่พึ่งบอก	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
19	ชวานากับงูเห่า	ถ้าเธอไม่ยอมอยู่กับฉันจริงจริง	FLY	✓
20	เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก	เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
21	HAPPY BIRTHDAY	คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย	BLACKHEAD	✓
22	สุนทรีย์ สุนทรีย์	ไปอยู่ที่ไหน ก็ไม่เป็นไรหรอก	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
23	คอนฟิวส์ (Confused) ชะ	เป็นใจเป็นกัน วันนี้ต้องตัดสินใจ	เสกสรรค์ ศุขพิมาย	✓
24	หมอนแนมไปหน่อย	เป็นคนอย่างนี้แหละ	บิลลี่ โอแกน	✓
25	ลงเอย	ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
26	ครั้งนี้คงถูกใจ	ก่อพันครั้ง สร้างพันสิ่ง	นูโว	✓
27	เดิมน้ำมัน	รู้ไหมเวลาเธอ	ไมโคร	✓
28	ฝนตกที่หน้าต่าง	วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง เธอคิดถึง	LOSO	✓
29	เพื่อเธอ ตลอดไป	อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย	ศักดา พัธสนธิ์	✓
30	รักเดียวใจเดียว	อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
31	คนไม่มีสิทธิ์	อยู่อย่างคนไม่มี	ไมโคร	✓
32	อยากได้ยินว่ารักกัน	สิ่งที่ฉันไม่รู้ สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
33	หยดน้ำในทะเล	บอกใครก็คงเฉย	บิลลี่ โอแกน	✓
34	ดูโง่โง่	เหตุการณ์มันผ่านไป สิ่งที่เหลือคาใจ	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
35	หลอกกันเล่นเลย	หลอกกันเล่นหรือเปล่า	นูโว	X
36	รำไร	ยังจำได้ไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
37	หมากเกมนี้	หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก	ศักดา พัธสนธิ์;อินคา	✓
38	อยากตะโกน	อยากจะทำอะไร	บิลลี่ โอแกน	✓
39	ชีวิตเป็นของเธอ	อย่าบอกเธอว่ารักเธอและฉันไม่เคยรัก	FLY	✓
40	เลิกรา	เธอกับเขา กินเหล้าไม่เคยได้คิด	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
41	ใจร้าย	จากวันที่ได้เจอเธอ เธอช่างแสนดีกับฉัน	BLACKHEAD	✓
42	คบไม่ได้	ฉันจะทำยังไง ในสัญญา เคยตกลงไว้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
43	นักโทษประหาร	ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทำให้	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
44	ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด	เธอไม่ต้องกังวล ไม่แปลกอะไร	BLACKHEAD	✓

45	เกลียดความสงสาร	อย่ารักกัน ง่าย ง่าย	Y NOT 7	✓
46	เมื่อรักกันเกิด	ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะ	SILLY FOOLS (วงเก่า)	✓
47	ยอมรับ	เรื่องระหว่างเรานั้น ใครก็มองว่าฉันผิด	BLACKHEAD	✓
48	พวยในใจ	มันเป็นเพียงแค่กระแสลมแรง	FLY	✓
49	เรื่องซีหามา	เจ็บจนได้ กับวันนี้ ฤดูฝนใดก็	Y NOT 7	✓
50	อย่าบอกความรัก	หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓

เพลงฮิตเด็กแนว 5

รหัสปก CD GX0261056

วันที่วาง 17/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขัณฑ์	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	แมกเกี้ยว	อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟฟ้า ในใจมันพร้อม	ปาล์มมี	✓
2	เกลียด	พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว	The Yers	✓
3	Okay x Urboy TJ	Okay ไม่ว่าจะเป็นอย่างไง Baby	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);Urboy TJ	✓
4	หยดนี้ให้เธอ	อะไรที่พัดผ่านมา มันก็จะผ่านไป	I Hate Monday	✓
5	ปีกเล็กเล็ก	อยากเอาคำว่ารักในใจ ที่ฉันมีมากมาย	วงซงโคมอย	✓
6	วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Wood)		แม็กช เจนมานะ	X
7	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่คนที่	GETSUNOVA	✓
8	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
9	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สพล พัทธวิรัช (เบล)	✓
10	แอบ	ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้	หนุ่ม กะลา	✓
11	ปล่อย (Miss)		Clockwork Motionless	X
12	โศกแล้ว	หนีความจริงต้องหนียังไง เมื่อเขาจะไป	Ammy The Bottom Blues	✓
13	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร	THE MOUSSES	✓
14	เกี่ยวกับใหม่ (YOU?)		อึ้งค์ วรินทร์	X
15	คนแบบไหนดี	จะเป็นใครคนที่รู้ใจ จะเป็นใครที่เดิน	แมมแมม The Voice	✓
16	เสียเพื่อน	เพื่อนคือค่าที่มันยิ่งใหญ่ ค่านี้สำคัญ	Not Sleep	✓
17	เอาที่สบายใจ	บอกตัวเองไว้ ให้ทำใจดีดี	The Ambulance	✓
18	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
19	ไม่อยากเป็นของใคร(ละคร แหวนดอกไม้)	เดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง	ธิปไตย อธิ์กันดา มหาพฤกษ์พงศ์;พณิชา ษ	✓
20	คำตอบอยู่ที่หัวใจ(ซีรีส์ Sotus S)	มันดีแค่ไหนที่เราจะได้รักกัน	ต้น ธนชิต	✓
21	เรื่องของฉัน	ที่ให้เธอไปแค่หวังดี เท่าไรก็เท่าที่ฉัน	จ๊าน่า ดี ญัรญา เดอซูซ่า	✓
22	รัชชีก (double tap)	เห็นเธอนั่งคุย Chat คุยกับเขา	HotAss	✓
23	ผ่านสายตา	แอบมองเธอรักเธอไกลๆ แอบหวังลึกๆ	Natural	✓
24	คนสุดท้าย		The Pisatband	✓
25	Geisha		Blues Tape	✓
26	จ้องพระอาทิตย์ (Staring at the Sun)		YOUNG MAN AND THE SEA	✓
27	รู้สึก		Kord Yim	✓
28	ฉันก็จะยังบอกรักเธอ		Nann	X
29	ยังรู้สึก (Old Feelings)		INK WARUNTORN	X
30	โลกที่ไม่มีเธอ		PORTRAIT	X
31	ยอม		Musketeers	X
32	ดวงจันทร์สีตา (I Miss You So Much)		YOUNG MAN AND THE SEA	X
33	ส่วนหนึ่ง		The Pisatband	X
34	แรงดึงดูด		ROOM 39	X
35	เมื่อเธอมาส่ง		Polycat;TATTOO COLOUR	X
36	เธอเอาใจฉันไป(Cover For ELE)	พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากจะกลับไป	25 Hours	✓
37	ต้องมนต์ My Baby		ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)	X
38	ถ้าเรียกมันว่ารัก (ล.แอบรักออนไลน์)		ภพธร สุนทรญาณกิจ (ต)	X
39	แค่ได้รัก		แม็กช เจนมานะ	X
40	ให้ฉันเข้าไป		C/O GO! (ซี/โอ โก!)	✓
41	Midnight Girl		NYTE	✓
42	หว่าเว้	อยู่คนเดียวอยู่ลำพัง หว่าเว้ อยู่บน	The Jukks	X
43	เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด	เพราะอดีตที่เคยผ่านมา เพราะน้ำตา	LOMOSONIC	✓
44	รักกันจนวันสุดท้าย (Happy Ever After)	แต่ทุกอย่างที่เคยได้ลองสัมผัส	กรรพ จันทร์เจริญ	✓
45	ออกตัว	ในมมหนึ่งนั้นยังมีแววดาคูหนึ่ง ที่มองเธอ	ลิปดา	✓
46	สักนาที	เพราะว่าใจหทัยชีวิตฉันที่มี คือรักเธอ	FUNKY BURGER	✓
47	ถูกคนแล้ว	จะบอกเธอไปวันนั้นก็กลัวไม่ดี	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
48	ส่งมือ (TRUST)	เขาใจร้าย ทำร้ายเธอ ทำให้มองโลก	LOMOSONIC	✓
49	ไม่เปลี่ยน (Never Change)		Zero hero	X
50	वाद	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม	ปาล์มมี	✓

เพลงฮิตติดสยาม

รหัสปก CD GX0261059

วันที่วาง 21/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขัณฑ์	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	โทษที่เอาแต่ใจ	Nothing I can say	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
2	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	X
3	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่คนที่	GETSUNOVA	✓
4	Good Morning Teacher	ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
5	คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)	Hello ตอนนี้ทำอะไรอยู่ อยู่กับใคร ที่ไหน	ไฉด์ ปรานิทธิ์	✓
6	กำนันทองหล่อ	หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยงด้วยชีวิต	บ็อบ ปองกุล;ไฉด์ ปรานิทธิ์	✓
7	แรงโน้มถ่วง	บินไปในท้องฟ้า ให้ไกลจนลับสายตา	25 Hours	✓
8	มีแฟนแล้ว	เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไม่ต้อง	ปรานิทธิ์ ปาทาน;จิรายุทธ ผลิตโชค	✓
9	ขงนี้ (Karma)	Hey เธอทำอะไรมานะ ทำไม่หน้าตา	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
10	แมกเกี้ยว	อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟฟ้า ในใจมันพร้อม	ปาล์มมี	✓
11	ตัวปลอม (โฆษณา KFC)	เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนเขา	POTATO	X

12	Sticker	ใครต่อใครเค้าเดือนประจำ ชัรบรลิตตา	BODYSLAM	✓
13	Vacation Time (ท.พีร์แลนซ์..ห้ามป	ปล่อยชีวิตจริงทิ้งไปวางไว้ข้างทาง	วีโอเลต วอเทียร์/อภิวัชร เอื้อถาวรสุข	✗
14	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพาอยู่ที่ออกไป	25 Hours	✓
15	ขอ (WARM EYES)		LOMOSONIC	✗
16	อยากบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
17	เลิกแล้วต่อกัน	ฉันว่าเราจะไปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยต้อง	แสดมปี อภิวัชร เอื้อถาวรสุข	✓
18	เรื่องระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา/ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
19	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เรา	ปองกุล สิมซิ่ง(ป็อง)	✓
20	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
21	ไม่มีใครรู้	ค่าที่เราบอก..รัก..กันมากมาย	เป็ก ผลิตโชค ายนนบร	✓
22	ใครสักคน	อยากจะขอปาฏิหาริย์ชีวิตชะตาชีวิตฉันใหม่	PARADOX	✓
23	อยากรู้หัวใจตัวเอง		วีโอเลต วอเทียร์	✗
24	ขอโทษที่เป็นแบบนี้		The TOYS	✗
25	สหายดีหรือเปล่า 2017	สหายดีหรือเปล่า ชาวคราวไม่เคยรู้	Thaitanium	✓
26	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค ายนนบร	✓
27	แรงดึงดูด		ROOM 39	✗
28	ฤดูฝน	ในวันที่ฝนพรำ ใจฉันมันเปียกปอนด้วยน้ำตา	PARADOX	✓
29	รักอยู่ข้างเธอ	แผ่นฟ้ากว้าง หนทาง ยังกงกิดขวาง	BODYSLAM;อัณชลี จงคศิริ	✓
30	เธอทำให้ได้รู้	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแค้น	Potato	✓
31	บินเข้ากองไฟ	ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทำไม จืดใจ	Big Ass	✓
32	ปล่อย (Miss)		Clockwork Motionless	✗
33	ฟัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
34	ความอ่อนแอ (FEELING)	ความผูกพัน ไม่อาจจุดรั้งสองเรา	LOMOSONIC	✓
35	อกหัก	ความรัก ต้องพังลงไป อนาคตที่สุดก็	BODYSLAM	✓
36	รักเผลอ	ยังต้องเดินทางอีกแสนไกลยังต้องเตี้ยตาย	Big Ass	✓
37	อาจจะเป็นเธอ	เปิดประตูเจอเธอนิ่งถือประคองช่อดอกไม้	KLEAR;POLYCAT	✓
38	ส่วนหนึ่ง		The Pisatband	✗
39	ดวงจันทร์สีดา (I Miss You So Much)		YOUNG MAN AND THE SEA	✗
40	หลงเลย		Thaitanium;BANKK CA\$H	✗
41	ซึ้ง	ยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่นี้เล็กน้อย	LIPTA;โจ๊ก SO COOL	✓
42	ต้น [SANCTUARY]	ต้นจากความฝันอันงดงามที่ผ่านมา	รวมศิลปิน	✓
43	It's a trap		Jira of P.O.N.R	✓
44	สาด	สาด เนี่ย สาดเนี่ยๆ ก็บอกแล้วว่าไม่	รวมศิลปิน	✓
45	นวด	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม	ปาล์มมี	✓
46	ปีก	โหย..หา..แสงดวงดาว ล่องลอยวน	PARADOX	✓
47	เข็ดสิงโต	บินขึ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง ที่จดหมาย	Big Ass	✓
48	ทกด่านทกมม	หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก้เชื่ออย่างนั้น	Potato	✓
49	คำตัดสิน(HEARTBEAT)	เสียงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผ่านแสงในคำ	LOMOSONIC	✓
50	ชีวิตยังคงสวยงาม	ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา	BODYSLAM	✓

The Masterpiece

นรินทร์ ณ บางช้าง

รหัสปก CD G0561047

วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ขอภัยไว้ก่อน	ขอภัยไว้ก่อนเพราะไม่	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
2	เพื่อนไม่ทิ้งกัน	เราเคยเกลียดกันเมื่อ	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
3	กลับมาสักครั้ง	อยู่ตรงไหนรู้ว่ามีคนที่ห่วงอยู่	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
4	เก็บไว้ไม่ไหว	หลงมันใจมาตั้งนาน	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
5	เพื่อนเอย	เพื่อน..เอย เพื่อนคงเพื่อนเคย	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
6	ฝันนั้นเป็นจริง	(พูด) ฝันอีกแล้วเคยคิด	นรินทร์ ณ บางช้าง	✗
7	ผู้แพ้	รักเอย รุรีเปล่า ทำกับ	นรินทร์ ณ บางช้าง	✗
8	เป็นอย่างนี้ได้ยังไง	คนบางคนขยับหมื่นเพียร	นรินทร์ ณ บางช้าง	✗
9	เดินแรงเดินกา	พวกเรามาพร้อมเพรียง	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
10	ดอกไม้ จดหมาย ความรัก	ดอกไม้..ถ้าได้คงเป็นค่า	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
11	อยากมีหัวใจใหม่	อยากจะม่หัวใจใหม่	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
12	อาจเป็นเรา	เคยคิดๆ ดู อยู่เล็กๆ	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
13	พ่อฉันข่าส	(CHORUS) พ่อบรรเลงฉันร้องเอง	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
14	วัยสะรุ่นวุ่นวาย	วัยสะรุ่นวุ่นวาย วัยสะบายอร่า	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
15	มือถือไม้ค้ใจอยากเรียน	เสียงเพลงนั้นดังก้องพอเอ๋ยคำร้อง	นรินทร์ ณ บางช้าง	✗
16	คิดจะมีแฟน	หากฉันคิดจะมีแฟนสักคน	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
17	อย่าซื้อมือ	อย่าซื้อมือ อย่าซื้อมือเป็นวัยรุ่น	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
18	ดาว	เธอ เธอเป็นฉันเจอกัน	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
19	อย่างแรง	ถึงฝนจะตกถึงจะจืด	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
20	จากรันนี้	อาจมีเพียงฉันที่เคยฝัน	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
21	คิดถึงกันดีกว่า	ถ้าคิดอะไรไม่เคยได้ดี	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
22	คนคนนี้	คนอย่างคนคนนี้ คงมี	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
23	เจ็บแล้วไม่จำ	เจ็บแล้วไม่จำ ไม่จำ ไม่	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓
24	รอยเพื่อน	มีเพื่อน รอยเพื่อน เหมือน	นรินทร์ ณ บางช้าง	✓

50 Acoustic Best Hits 2

รหัสปก CD GX0261050

วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อ้าว (Another Version)	บีนเข้าไป บีนน้ำตาแล้วบีนมือฉัน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
2	อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้	รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มต้น	GETSUNOVA	✓
3	เรื่องทีขอ (Another Version)	ขอขอบคุณทีเธออยู่ ขอขอบคุณทีไม่ห่าง	ลลา	✓
4	ดาว (นั่งเล่น เวอร์ชัน)	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	ป็อง ปองกุล	✓

5	ฤดูฝน(Acoustic Version)	ในวันที่ฝนพรำ ใจฉันมันเปียกปนด้วยน้ำตา	PARADOX	✓
6	คู่ชีวิต(Acoustic Version)	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	COCKTAIL	✓
7	สิ่งของ(Acoustic Version)	ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า	KLEAR	✓
8	รอย (Acoustic Version)	รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ	POTATO	✓
9	หลอหลอย(Acoustic Version)	หัวใจ บางทีก็ดูไม่ดิตรรม ทุ่มหลงไป	พลพล	✓
10	เพียงหนึ่งครั้ง(Acoustic Version)	จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคำว่าสองเรา	The Yers	✓
11	ตายก็ยอม	ก็เหงาดลอดมา ความรักเคยจากลา	Bankk Ca\$h	✓
12	พลังแสงอาทิตย์	เห็นเธอมีน้ำตาด้วยความเจ็บช้ำ	Sweet Mullet	✓
13	ไม่ดียังสา (Another Version)	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กัน	Big Ass	✓
14	เจ็บที่ตอกร์(Acoustic Version)	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	THE MOUSSES	✓
15	สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ำตาคุกเข่า	Sweet Mullet	✓
16	ไม่มีเธอ	ความปวดร้าวที่อยู่ในใจ ทนและฝันเก็บมัน	Retrospect	✓
17	แค่กระจากัน (Acoustic Version)	ยิ่งเราใกล้กันเพียงใด ก็เหมือนว่าใจ	NO MORE TEAR	✓
18	ขอโทษ...หัวใจ	ขอโทษที่ทำให้อบข้ำ ขอโทษที่ยังให้เจ็บ	INSTINCT	✓
19	แพ้กกลางคืน	ดึกแล้ว...ใส่ตัวเองให้ไปนอน	ป๊อบ Potato	✓
20	ผิดทั้ง 2 ทาง(Acoustic Version)	ข่ม สีนอารมณ์ที่มี สถานะในวันนี้	กวาง AB NORMAL	✓
21	พูดไม่ได้สักที(Acoustic Version)	เธอรู้อย่างไร ว่าใจฉันมันรักเธอแค่ไหน	Yes'sir Days	✓
22	หัวใจเดินช้าลง(Acoustic Version)	ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต้องไปจากกัน	PARATA	✓
23	รักเธอนานวันตาย (Acoustic Version)		เสกสรรค ศุขพิมาย	✓
24	คือเธอใช่ไหม	พายุที่ถาโถมกระหน่ำครั้งนั้น พายุชีวิต	Retrospect	✓
25	กาลเวลาพิสูจน์คน	เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องเดินทาง	COCKTAIL;ไมค์ ภิรมย์พร	✓
26	เลิกแล้วต่อกัน	ฉันว่าเราจะไปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยต้อง	แสดมปี อภิวัชร เอื้อถาวรสุข	✓
27	เพียง		ชาติ สุชาติ (The Voice)	X
28	พื้นที่ที่ฉันซ่อน (Another Version)	เมื่อในวันนี้ฉัน ต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่	บอย Peacemaker	✓
29	เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)	บอกมาแล้ว ได้ยินแล้ว ที่เธอนั้น	DA endorphine	✓
30	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
31	คิดถึงเธอ(Badly)	คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน	Jetset'er	✓
32	ใจพังพัง(Cover Version)	อาจเหมือนฉันไม่เป็นไร เหมือนไม่ต้องการ	ณัฐ ศักดาทร	✓
33	ความทรงจำลึกลับ	ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันที่วันนั้น	ปาล์มมี	✓
34	เรื่องระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา;ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
35	SKY & SEA	มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม	ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✓
36	เวลาแห่งรัก(Cover)	เหม่อมองฟ้าที่ไร อ้างว้างเหลือเกิน	นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
37	อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version)	เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองช่อดอกไม้	KLEAR;POLYCAT	✓
38	อยากให้โลกแคบลง (Acoustic Version)	อยู่ไหนเธอ ทำไมเจอตัวยากจัง	สพล พาศิริรักษ์ (เบล)	✓
39	แผลเป็น(SCAR)	กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งเธออาจลืมไปแล้ว	ชนกันดี รัตนอุดม(อะตอม)	✓
40	จม(Cover Version)		ลลา	✓
41	ปิดประตู	ทุกวันนี้ยังนั่งตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู่	ป๊อบ ปองกล	✓
42	ไม่รัก...ไม่ต้อง	ยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง	นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
43	คนที่ไม่ใช่ตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน	Calories Blah Blah	✓
44	กัญแจที่หายไป	ฉันเคยเอาแต่กลัว ไม่คบใคร ปิดตัวเอง	ปาล์มมี;T-Bone	✓
45	ยิ่งคุยยิ่งเหงา	ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา	ณัฐ ศักดาทร	✓
46	ใจหนึ่งก็รัก อีกใจก็เจ็บ	มีทางสองทางที่ให้ฉันต้องเลือก	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
47	ถ้าหากไม่รัก (ละคร4หัวใจแห่งขุนเขา)	สายตาที่มองฉัน ฟ้องว่าใจเธอดูคิดว่าฉัน	ศิรินทิพย์ ชาญประดิษฐ์ ROSE	✓
48	เรื่องบนเตียง	เข้าแล้วยังอยู่บนที่นอน เจ็บๆคนเดียว	PEACEMAKER	✓
49	ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Possible)	วันที่ฟ้าดูไม่ค่อยเป็นใจอาจทำให้	ลลา;Singular	✓
50	เก็บรัก	รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป	แอมมี The bottom blues	✓

รวมเพลง ลูกทุ่งฮิต 2018

รหัสปก CD GX0561021

วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	บุญผลา	บ่นาเชื่อว่าเขาสิมาพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	จดหมายฉบับสุดท้าย	มันหากเธอได้อ่านจดหมาย	ตาย อรทัย	X
3	เก็บเศษแก้ว (Cover)	ดวงตาชื่อ ๆ นี้หรือคือคนนอกหัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	หมองเก่า	ยังคิดถึงอด อ้ายยังคิดถึงถึง เสียวันวานที่	ด็กแดน ชลดา	✓
5	ภาวะแทรกซ้อน		ออย แสงศิลป์	X
6	แพ้น็อค		ดาร์ ดจว.	X
7	ทดเวลาบาดเจ็บ		บอย พนมไพร	X
8	อย่าให้เขาชู้เด้อ	เป็นหยิ่งคือเฮ็ดแนวนั้น มันบดสู้บ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
9	เมียน		กิง สุภาพร สายรักษ์	X
10	ปลอยผ่าน		เอ มหาสิงค์;ก้อง ห้วยไร่	X
11	น้องไต่ตาย อ้ายได้แดง	มือที่อ้ายกินตอง..น้อง นิ่งซ้อง..ให้	ด็กแดน ชลดา	✓
12	ตัวไกล ใจอีกมัน	บได้ไปหา เพราะว่ายากงานที่หา บได้ใจดำ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	X
13	ลิเทน้องให้บอกแน	แปลว่าหยิ่งน้องอ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ตาย อรทัย	✓
14	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอสิม	ถอยมาไกลดังตัวอ้าย ตั้งแต่วันอกหัก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
15	แค่อ้ายหวั่น	ขมแทนหนามว่าให้ บ่แทนว่าเชื่อใจกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
16	ไผ	ง่าย ๆ แบบนี้เลยน้อ ถิมกันจ้อจ้งซึกะได้	ตรี ชัยณรงค์	✓
17	บ่ฝันใจซึก	ถึกเจ้าถิมไป แต่อ้ายกะยังซึกเจ้าอยู่	ลำเพลิน วงศกร	✓
18	ถิมอ้ายไว้ตรงนี้ละ	เจ้าเมื่อยบ่บ่ต้องผินทน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓

ลูกทุ่งเพลงดัง..กลางวงเล่า ชุดที่ 3

รหัสปก CD GX0261047

วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ภาวะแทรกซ้อน		ออย แสงศิลป์	X
2	คนที่ใช่ได้แค่มอง	แต่คิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
3	สักวัน...ฉันจะรู้สึกเฉยๆ กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้คำว่าคิดถึง	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓

4	กอดจูบลบคล้า		วง L.K.S.	X
5	ปล่อยผ่าน		เอ มาหาหึงค์/ก้อง ห้วยไร่	X
6	สักเพลิงมัยน้อง		วงซี้ด (Zeed)	X
7	รักควายควาย		มิน เจาก๊วย;มิว ไมซี้ดไฟ	X
8	นาที่ที่ไม่มีเธอ		วงเปิดเกมส์	X
9	ฉันไม่มี		T T	X
10	ยากกว่ารักคือลืม	กว่าคนสองคนจะมาพบเจอ	ด็กแดน ชลดา	✓
11	ทุ่งนางคอย	มองลิบลัวแล้วทิวหนา ใกล้คล้ายสำนวนยา	ตาย อรทัย	X
12	โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝนปให้ดงใจใด ห้ามใจปให้คิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
13	ความรักกำลังทำงาน	ความห่างไกลไม่ใช่ห่างกัน	เสถียร ท่ามือ	✓
14	สำคัญกว่าลมหายใจ	เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	I.C.U.(ไอ.ซี.ยู)		คู่แฝดโอเอ	X
16	จื่อแหงใจ		ออยเลอร์	X
17	บแมนของเล่น		ยุ่งยุ่ง กนกนันท์	X
18	บอภาคเอนหน้าครุฑ	เธอปต้องมาทักแค่อยากถามว่าเป็นยังง	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
19	จากสำคัญ เป็นสำรอง	ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเท่าใด	ตาย อรทัย	✓
20	ก้อนซีฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบได้ยานฝน ฮักผู้วางคนเลยบ	เต๋า ฤทธิศิลป์	✓
21	ไม้ออยไฟ		คู่แฝดโอเอ	X
22	เคลียร์กับเขาให้จบ คอยมาคบกับฉัน	เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ด้วยไหม	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
23	สั่งน้ำตาไม่ได	เป็นแคคนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
24	ใจพังพัง		วงซี้ด (Zeed)	X
25	7 นาที		วง L.K.S.	X
26	ขาร็อคขาละ	ข.สาวเอ้ย บ้านน้องอยู่ไส มันปเป็นจิงได้	เสกสรรค ศุขพิมาย;ลำไย ไททองคำ	✓
27	ไม่มีข้อมแมตั้งแต่เริ่มต้น	ลืมถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจต้องปล	อย่าหนักใจเตอ ถ้าเจอทางไปไหนบอก	ตาย อรทัย	✓
29	รับของโจร	ตีปานใด ไซเท่าใด อ้ายกะมีเจ้าของ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ	ขอยถามหัวใจเจ้าให้อ้ายแทน ว้ายนักร	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
31	อ้ายกอดเหงาจากอดไฟ		ไอดิน อภิรักษ์	X
32	อ้ายเขี่ยน้องก้ม	บแมนลูกฟุตบอลนัดน้องกะโดนเขี่ย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
33	ขอใจเธอแลกเบอร์โทร	เวบเดียวแคด ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะ	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
34	คนไซ เกิดซ้ำ	อยากฮักสิดาย แต่ก้ออ้ายบเกิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
35	ขอโทษที่ลืมบได้	หัวใจเคยเดินลงชัน วกวนเดินบเคย	พี สะเดิด	✓
36	รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง	ขอโทษทำไม เมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกคิด	ด็กแดน ชลดา	✓
37	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี้เรารักกัน หรือเพียงแค่นรักเธอ	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
38	อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที่	ลืมกันง่ายคักเนาะ นีบคนเคยฮักกัน	ตาย อรทัย	✓
39	อ้ายเพ็งรู้ หรือเจ้าเพ็งทำ	ความในใจที่เขาสงโลมมาทัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
40	หัวใจคิดฮอด	บมีธระแต่โทรหาเพราะว่าคิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
41	ทนพิษบาดแผลไม่ไหว	ดั่งกับโดนมีดโกนกรัดลงกลางใจ	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
42	ท่ายที่สุด...อ้ายก็คือสุดที่ฮัก	กลับมาฮัก ที่เดิมอีกครั้ง เดินย้อนคืน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
43	ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ	เจ็บแคไหน ดองยอมแคไหน ใครเขา	ตาย อรทัย	✓
44	ให้ตายไปกับใจ	ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าว ให้เมฆเขาๆ	ตาย อรทัย	✓
45	ติด ร.วิชาลิม	วิธีลิมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
46	คืนใจให้กัน	เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี่	ด็กแดน ชลดา	✓
47	อ้ายหมดหน้าที่หรือยัง	เคยเป็นทุกอย่าง เคยอยู่เคียงข้าง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
48	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขายักสะบือคือเฮ็ดหน้างอไสอ้าย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
49	รอสายคนโสด	บางสัลดองขอโทษ บางอารมณ์ของคนที่โสด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
50	อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจแฟน	เจ็บใจแทบพังแต่เฮ็ดฮักยังบได้ คนท่ร้าย	ศิริพร อำไพพงษ์;โจ๊ก SO COOL	✓

รวมฮิต 9 นุ่มสิงห์คะนองเพลง
รหัสปก CD GX0261048
วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อย่าให้เขาฮึดเตอ	เป็นหยั่งคือเฮ็ดแนวนี่ มันบตีสู้บ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	บุญผลา	บนำเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
3	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมไส	อ้ายปอยากเชื่อสายดา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
4	บเป็นหยั่ง		ก้อง ห้วยไร่	X
5	ก่อนสิไป	อยู่ซื่อซื่อเจ้ากะมาเฮ็ดแบบนี่ อยู่ซื่อ	พี สะเดิด	✓
6	ทดเวลาบาดเจ็บ		บอย พนมไพร	X
7	แผ่นดินไหวในใจอ้าย		ดาร์ ตจว.	X
8	ก้อนซีฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบได้ยานฝน ฮักผู้วางคนเลยบ	เต๋า ฤทธิศิลป์	✓
9	แคช	แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร สินชัย	✓
10	ก้มอ้ายไว้ตรงนี้ละ	เจ้าเมื่อยบ่อที่ต่องผินทน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
11	กลับคำสาหลา	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
12	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอลืม	ถอยมาไกลดั่งตัวอ้าย ดั่งแต่วันออกหัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
13	คู่คอง		ก้อง ห้วยไร่	X
14	ขอโทษที่ลืมบได้	หัวใจเคยเดินลงชัน วกวนเดินบเคย	พี สะเดิด	✓
15	เขายักบได้		บอย พนมไพร	X
16	รั้วของชาติ สีขาดใจ		ดาร์ ตจว.	X
17	นั่งเฝ้าเขารับ	ไผ่โทรมาน้อคือเฝ้าบ้านเขาม่วนแท้	เต๋า ฤทธิศิลป์	✓
18	ช่วยชุดหลมฟ้งถ้ายังสงสาร	สภาพของอ้ายตอนนี่ คือฮิลลี้คือจิงคับบ่า	ศร สินชัย	✓
19	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา...ปึกหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
20	ความคิดถึงกำลังเดินทาง	ความคิดถึง ไม่โทรก็ถึงเพราะคิดถึง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
21	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
22	โอล์นะอ		ก้อง ห้วยไร่;feat.ปจัน ลงงไมค์	X
23	รักจนไม่รู้จะรักยังง	มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี	พี สะเดิด	✓

24	ขุนช้างขุนศึก		บอย พนมไพร	X
25	รอยเลื่อน		ดาร์ ดจว.	X
26	นางกั๊กมหาเสน่ห์	โอมปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
27	รักแท้ได้แปลว่าโง่	ผิดมากใหม่ที่รักเขานหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เสียดบาหิวใจอย่าแค้น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
29	ผ้าเก่า	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร สินชัย	✓
30	โลวลิบลิบกัน		ก้อง ห้วยไร่	X
31	สเด็ดสเด็ด		บอย พนมไพร	X
32	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	พี สะเดิด	✓
33	ดึกทีนลงห้วย		ดาร์ ดจว.	X
34	ดอกจางบาน	ดอกจางบานสะพรั่งหน้าแล้ง ดอกสีแดง	เต๋า ภูศิลป์	✓
35	คิดถึงจังเลย	ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย	ไมค์ ภิรมย์พร	X
36	มีความคิดฮอดมาฝาก	คือเก่าอยู่แต่ ถ้อยคำที่เขารัก	ศร สินชัย	✓
37	สำคัญกว่าลมหายใจ	เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
38	บอญ่าเจอหน้าครครณี	เธอต้องมาหักแค่อยากถามว่าเป็นยังไง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
39	สวรรค์พากรัก		ก้อง ห้วยไร่	X
40	สิ่งที่ควรทำตอนนี้	ถึมกันแล้ว ยังมาหามาห่วงกันอยู่	เต๋า ภูศิลป์	✓
41	อยู่กับใครก็ไม่หายเหงา	เธอก็ไกล งานก็หนัก อนาคตก็ห่าง	พี สะเดิด	✓
42	มีหัวใจไว้รักเธอ	มีสองมือ ไว้คว้าความฝัน สองเท้ายืนยัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
43	คนที่ใช่ได้แค่มอง	แต่คิดถึงเธอ ก็เหมือนล่องเินมากไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
44	โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝันให้ดกจึงได้ ห้ามใจให้คิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
45	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ศร สินชัย	✓
46	ใช้ชีวิตเพื่อคิดฮอด	นับตั้งแต่วัน ที่เจ้านั้นทิ้งอ้ายไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
47	คิดฮอดทุกคน	น้องนิคอรน้องพรขอนแก่น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
48	อยากให้เธอเข้าใจ	ผู้ชายคนนี้ออกเป็นคนดีของเธอ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
49	รักคนโหดมาจังเลย	จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง	พี สะเดิด	✓
50	ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.คู่ขาวโอบาน)	เรียนเรียงคำร้อย ฝากเพลงลอยสายลม	เต๋า ภูศิลป์	X

Best Selection From Greenwave 106

รหัสปก CD GX0261055
วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
2	พันหมื่นเหตผล	เธอบอกให้ฉัน ไปเจอคนที่ดี	KLEAR	✓
3	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
4	ผิดสัญญา	แล้วก็ต้องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว้	INSTINCT	✓
5	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
6	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	โธด ปราโมทย์	✓
7	พัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
8	SKY & SEA	มองที่มดเต็มเต็ม อยู่ตรงที่เดิมเดิม	ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✓
9	บทสวดท้าย	ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหล่นหูลืมตา	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
10	ใจกลางความรู้สึกดีดี	แม้และถึงแม้วันเวลาผ่านไปเพียงไหน	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ);วิน Potato	✓
11	เรื่องระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา;ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
12	ไม่เพียงสา	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กัน	Big Ass	✓
13	พริบตา x STAMP	ทุกครั้งที่เราดาวดก ทั้งโลกจะมองขึ้น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);อภิวัชร เอื้อถาวร	✓
14	เธอทำให้ได้รู้ (โฆษณาISUZU)	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแค้น	POTATO;สหรัถ สังคปรีชา(ก้อง)	✓
15	ลบนานที่ที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอออกกับเขา	นิว นักร้อง ภูธรใจ;จี ปิยนุช เสือจงพร	✓
16	แพ้แล้วพาล(Ost.Club Friday)	อยากจะยอมให้เธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ	พลอยชมพู	✓
17	ถ้าเธอจะไป	ต่อให้เราเคยรักกันอย่างเริ่ด	แพรว คณิตกุล เนตรบุตร	✓
18	ถ่วงกับใจคน	ฉันไม่คิดแค่นและไม่เคืองอะไรเลย	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
19	ปีแสง (11)	บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน	Jetset'er	✓
20	เก็บรัก	รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป	แอมมี The bottom blues	✓
21	ชื่อเธอ	ใช้ชีวิตอยู่กันไป ไม่ต่างกันเลยทุกวัน	ณัฐ ศักดาทร	✓
22	ผู้ต้องหา x Labanoon	แค่ตัวคนเดียว ไม่ตายละมัง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);LABANOON	✓
23	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
24	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รักเธอแบบใครจะโง่โง่กว่า	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
25	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล;LABANOON	✓
26	จดหมายจากความเหงา	ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค้าทิ้ง	ธนชัย อุชชิน	✓
27	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	BANDWAGON	✓
28	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	จิรายุส วรรณะะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(ก้อง)	✓
29	ก่อนที่มันจะผ่านไป	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	ศรินทร์พย ชาญประติษฐ์ ROSE	✓
30	ไม่ยอมหมดหวัง	ก็เคยฝันไป และเคยมันใจในวินาที	เจนนิเฟอร์ คิม	✓
31	ข้ามฟ้ามาร้องไห้	จะแอบคิดถึงเธอ จนกว่าดาวดวงสุดท้าย	วรรณษา วีรวรรณ	✓
32	100 เหตผล	คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ	STER	✓
33	ตัดใจ	เพราะเธอคือแก้วตาของฉัน	VENUS	✓
34	ลงเอย	ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
35	ห้องเดิม	ปิดไฟทุกดวง ให้มันมืดมน ไม่อยากทน	คริสติน่า อากีล่าร์	✓
36	คนลืมช้า	ถ้าถามว่ายังคงโกรธไหม ตอนเธอได้ว่า	Bowling	✓
37	ความผูกพัน(ชื่อความรักไม่ได้)	ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง ฉันคง	แก้ว วัชฎาณี เปียกกลิ่น	✓
38	คนมีเสน่ห์	เฮ เธอ ทำไมตัวเธอถึงดีเท่า โธ่แม่งามช้า	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
39	ใจหายไปเลย	เธอไม่เคยบอก บอกให้รู้เรื่องราว	MR.TEAM	✓
40	อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน	แล้วฉันจะช่วยเหลือ จะช่วยยังไงหรือเธอ	นิว นักร้อง ภูธรใจ	✓
41	ใครสักคน	ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม	มาชา วัฒนพานิช	✓
42	ไม่ต้องรู้ว่าเรากลับแบบไหน	ใครอาจจะไม่เข้าใจ ว่าความสัมพันธ์	DA endorphine	✓
43	ข้างๆหัวใจ	พยายาม ทำความเข้าใจ สายตาเวลา	กัน นภัทร	✓

44	คนถูกทิ้ง	ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้	หมู MUZU	✓
45	จับไม่พร้อมกัน	เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
46	ซ่อนหา(hide and seek)		TATTOO COLOUR	✗
47	เหงา	เคยรู้สึกไหม เวลาไม่มีใครแล้ว	PEACEMAKER	✓
48	ดาว (นั่งเล่น เวอร์ชัน)	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	ปี๊ป ปองกุล	✓
49	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
50	ใจ...กลางเมือง	ที่เห็นว่าทอประกายตั้งดวงดาวที่แท้มันคือ	LABANOON	✓

Best Selection From Greenwave 106

รหัสปก CD G0561077
วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	พริบตา x STAMP	ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ทั้งโลกจะมองเห็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);อภิวิชร์ เอื้อถาวร	✓
2	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
3	ปีแสง (11)	บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน	Jetset'er	✓
4	ดาว (นั่งเล่น เวอร์ชัน)	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	ปี๊ป ปองกุล	✓
5	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล;LABANOON	✓
6	แพ้แล้วพาล(Ost.Club Friday)	อยากจะมีให้เธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ	พลอยชมพู	✓
7	ใจหายไปเลย	เธอไม่เคยบอก บอกให้รู้เรื่องราว	MR.TEAM	✓
8	ความผูกพัน(ชื่อความรักไม่ได้)	ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง ฉันคง	กัน รัชฎาณิ เปียกลิน	✓
9	ข้างๆหัวใจ	พยายาม ทำความเข้าใจ สายตาเวลา	กัน นภัทร	✓
10	ใจ...กลางเมือง	ที่เห็นว่าทอประกายตั้งดวงดาวที่แท้มันคือ	LABANOON	✓
11	เหงา	เคยรู้สึกไหม เวลาไม่มีใครแล้ว	PEACEMAKER	✓
12	ใครสักคน	ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม	มาชา วัฒนพานิช	✓
13	ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน	ใครอาจจะไม่เข้าใจ ว่าความสัมพันธ์	DA endorphine	✓
14	อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน	แล้วฉันจะช่วยอะไร จะช่วยยังไงหรือเธอ	นิว นภัสสร ภูธรใจ	✓
15	คนถูกทิ้ง	ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้	หมู MUZU	✓
16	จับไม่พร้อมกัน	เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
17	จดหมายจากความเหงา	ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากรันที่เคาท์	ธนชัย อุชชิน	✓
18	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
19	พันหมื่นเหตุผล	เธอบอกให้ฉัน ไปเจอคนที่ดี	KLEAR	✓
20	100 เหตุผล	คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ	STER	✓
21	ถ้าเธอจะไป	ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร	แพรว คณิตกุล เนตรบุตร	✓
22	เก็บรัก	รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป	แอมมี The bottom blues	✓
23	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(ก้อง)	✓
24	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
25	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	โอด ปราโมทย์	✓
26	ห้องเดิม	ปิดไฟทุกดวง ให้มันมืดมน ไม่อยากทน	คริสติน่า อากีล่าร์	✓
27	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
28	ไม่เดียงสา	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มิให้กัน	Big Ass	✓
29	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง	BANDWAGON	✓
30	ชีวิตเดี่ยว x Getsunova	อยู่ตรงนี้แค่เพียงลำพัง กับความเหงาที่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);GETSUNOVA	✓
31	ผิดสัญญา	แล้วก็ต้องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว้	INSTINCT	✓
32	ตัดใจ	เพราะเธอคือแก้วตาของฉัน	VENUS	✓
33	ชื่อเธอ	ใช้ชีวิตอยู่มันไป ไม่ต่างกันเลยทุกวัน	ณัฐ ศักดาทร	✓
34	คนลืมช้า	ถ้าถามว่ายังคงโกรธไหม ตอบเธอได้ว่า	Bowling	✓
35	ลบนานที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอออกกับเขา	นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
36	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
37	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
38	ก่อนเห็นก่อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
39	ไม่ยอมหมดหวัง	ก็เคยฝันไป และเคยมันใจในวันนี้	เจนนิเฟอร์ คิม	✓
40	เวลากับใจคน	ฉันไม่คิดแค่นและไม่เคืองอะไรเลย	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
41	ข้ามฟ้ามาร้องไห้	จะแอบคิดถึงเธอ จนกว่าดาวดวงสุดท้าย	วรรณภา วิริยะวรรณ	✓
42	SKY & SEA	มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม	ภัทรวรี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✓
43	ฟัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
44	ใจกลางความรู้สึกดีดี	แม่และถึงแม้วันเวลาผ่านไปเพียงไหน	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ);วิน Potato	✓
45	ลงเอย	ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
46	ผู้ต้องหา x Labanoon	แค่ตัวคนเดียว ไม่ตายละทั้ง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);LABANOON	✓
47	บทสุดท้าย	ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหลับสนิด	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
48	เรื่องราวระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา;ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
49	เธอทำให้ได้ (โฆษณาISUZU)	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันยอมยิ้ม	POTATO;สหรัถ สังคปรีชา(ก้อง)	✓
50	คนมีเสน่ห์	เฮ เธอ ทำมาตัวเธอถึงตัวดี ไอ้แมงามฆ่า	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓

Acoustic Best Hits 2

รหัสปก CD GX0561022
วันที่วาง 24/05/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อ้าว (Another Version)	บีนเข้าไป บีนน้ำตาแล้วบีนมือฉัน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
2	อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้	รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มต้น	GETSUNOVA	✓
3	เรื่องทีขอ (Another Version)	ขอบคุณที่เธออยู่ ขอบคุณที่ไม่ห่าง	ลลา	✓
4	ดาว (นั่งเล่น เวอร์ชัน)	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	ปี๊ป ปองกุล	✓
5	ถดถอย(Acoustic Version)	ในวันที่ฝนพรำ ใจฉันมันเปียกปอนด้วยน้ำตา	PARADOX	✓
6	คู่ชีวิต(Acoustic Version)	เธอคือทกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	COCKTAIL	✓
7	สิ่งของ(Acoustic Version)	ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า	KLEAR	✓
8	รอย (Acoustic Version)	รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ	POTATO	✓
9	หลอหลอ(Acoustic Version)	หัวใจ บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม ทุ่มเพลงไป	พลพล	✓
10	เพียงหนึ่งครั้ง(Acoustic Version)	จากวันที่เดินจากลา ลึกลับคำว่าสองเรา	The Yers	✓

11	ตายก็ยอม	ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา	Bankk Ca\$h	✓
12	พลังแสงอาทิตย์	เห็นเธอมีน้ำตาด้วยความเจ็บช้ำ	Sweet Mullet	✓
13	ไม่เดียงสา (Another Version)	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กัน	Big Ass	✓
14	เจ็บที่ท้องรู้(Acoustic Version)	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	THE MOUSSES	✓
15	สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ำตาคุกเข่า	Sweet Mullet	✓
16	เลิกแล้วต่อกัน	ฉันว่าเราจะไปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยต้อง	แสดมปี อภิวัชร เอื้อถาวรสุข	✓
17	เพียง		ชาติ สุชาติ (The Voice)	✗
18	พื้นที่ทับซ้อน (Another Version)	เมื่อในวันนี้ฉัน ต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่	บอย Peacemaker	✓
19	เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)	บอกมาแล้ว ได้ยินแล้ว ที่เธอนั้น	DA endorphine	✓
20	ระหว่างเราสองคน	เราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ต่าง	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
21	คิดถึงเธอ(Badly)	คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน	Jetset'er	✓
22	ใจพังพัง(Cover Version)	อาจเหมือนฉันไม่เป็นไร เหมือนไม่ต้องการ	ณัฐ ศักดาทร	✓
23	ความทรงจำสีจาง	ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันที่วันนั้น	ปาส์มมี	✓
24	เรื่องระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา;ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
25	SKY & SEA	มองที่มมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม	ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✓
26	เวลาแห่งรัก(Cover)	เหมอมองฟ้าที่ไร อ้างว่างเหลือเกิน	นิว นกัสนสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
27	อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version)	เปิดประจําใจเธอยืนถือประคองช่อดอกไม้	KLEAR;POLYCAT	✓
28	อยากให้โลกแคบลง (Acoustic Versi	อยู่ไหนเธอ ทำไมเจอตัวยากจัง	สพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
29	แผลเป็น(SCAR)	กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งเธออาจลืมไปแล้ว	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
30	จม(Cover Version)		ลลา	✓